
 ๒๐๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๙๓/๒ 
 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๕ ไร นายทุนขายใหพวกไทยใหญไป ๘ แสนบาท 
ไรละ ๒๓๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นชาวไทยใหญที่ซื้อที่ดินแปลงนี้แลว ๓๕ ไรพากันมา 
ตั้งครัวเรือนอยู ๑๕๐ ครัวเรือน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ตํารวจตองใชกําลังถึง ๓๐๐ คน 
ชารจ (Charge) เขาไปแลวจับกุมมา ๖๐ คน ขณะนี้ยังไมตั้งขอหา ๑๙ คน ปลอยไปแลว
จาก ๖๐ คน เหลือ ๑๙ คน จับมาตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ขอไดโปรดพิจารณา 
ในแงมนุษยธรรมดวยครับวา ชาวไทยใหญมี ๓ พวก พวกหนึ่งมีใบตางดาว พวกหนึ่ง 
มีบัตรทํางาน อีกพวกหนึ่งไมมีสิทธิอะไรเลย เปนบุคคลที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงฝาก
ทานประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีที่คุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ศูนยรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ และสํานักขาวกรองแหงชาติชวยพิจารณาคดีนี้ดวยกําลังจะเปนคดีการเมือง
อยางใหญในภาคเหนือ เพราะวาขณะนี้มีพี่นองที่ไรสัญชาติและบุคคลที่เราเรียกวา 
บุคคลอยูบนพื้นที่สูง แลวแรงงานตางชาติประมาณ ๒ ลานคน เปนวิกฤติการณของชาติ 
ที่ไมเพียงพอที่จะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องที่ดินออกโฉนดเทานั้นแตมันรุนแรงถึงขั้น
ตามแนวชายแดนมันถูกรุกไปหมดแลว ผมจึงขอความกรุณาไดศึกษา ๒ ประเด็น  
๑. สังเคราะหผลงานที่สภาแหงนี้ไดทิ้งมรดกไวประมาณ ๑๐ กวาฉบับ ๒. ตั้งคณะกรรมาธิการ
ชุดใหมศึกษาและเปรียบเทียบกัน  แลวเสนอรัฐบาลเพื ่อการแกปญหานโยบาย 
ทั้ง ๓ ประการ ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สลับใหคุณชูวิทย (กุย)  
พิทักษพรพัลลภ เชิญครับ ผมวาเอาเนื้อ ๆ นะครับ แลวเวลามันก็พอสมควร เชิญครับ 
 

- ๙๔/๑ 



 ๒๐๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๔/๑ 
 
  นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ผม ชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
เขต ๒ ขอสนับสนุนญัตติที่ทานผูแทนราษฎรไดรวมกันเสนอเกี่ยวกับการแกปญหาที่ดิน 
ทํากินของราษฎรในประเทศไทย โดยเฉพาะสืบเนื่องจากรัฐบาลไดประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติตามพระราชกฤษฎีกา ไดประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๔๒ ไดประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ปรากฏวาเปนการประกาศทับที่ดินที่ทํากิน 
ของเกษตรกรซึ่งมีพี่นองประชาชนไดทําประโยชนหากินเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแตปูยาตายาย
และมีการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ราษฎรของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยูในเขต
ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติไดรับความเดือดรอนจากกรณีดังกลาวเปนอยางมาก 
และกลาวหาวารัฐบาลไมใหความเปนธรรมทั้ง ๆ ที่ถือสิทธิในการครองที่ดินมากอน
ประกาศเขตอุทยาน ในเขตเลือกตั้งของกระผมซึ่งมีทาน ส.ส. สุทธิชัย จรูญเนตร  
พรรคพลังประชาชน พี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอนไดมารองเรียน เพื่อเปน 
การแกปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนควรแกการศึกษาหาขอเท็จจริง ทบทวน
แกปญหาที่ดินที่เกิดขึ้นเพื่อความเปนธรรมใหกับพี่นองประชาชนในเขตอุทยานแหงชาติ
ผาแตม มีพี่นองประชาชนตําบลนาโพธิ์กลาง ตําบลหวยยาง ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม  
ในอาทิตยที่ผานมาไดมีราษฎรชื่อนางโฮมซึ่งเปนราษฎรอยูที่บานปากลาไดถูก 
หัวหนาอุทยานผาแตมแจงความดําเนินคดีในขอหาบุกรุกที่ของอุทยานผาแตม ซึ่งกระผม
ไดลงพื้นที่ไดดูแนวเขตซึ่งเปนที่ของนางโฮมไดรับมรดกจากพอแมของเขาไดทําประโยชน 
มากอนพระราชกฤษฎีกาประกาศ แตการทําการเกษตรของเขานั้นไมไดทําติดตอกัน 
เพราะวาเกษตรกรบานเราก็ทราบวาปไหนขาวแพงก็เฮโลกันปลูกขาว ปไหนออยแพง 
ก็เฮโลกันปลูกออย วันนี้ไมมีทุนที่จะดําเนินการเกษตรได พอปนี้มันดีก็เร่ิมจะมาปลูกมัน 
ก็จะตองรวมกันหาวิธีในการที่จะชวยเหลือพี่นองประชาชน กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับประโยชนของพี่นองประชาชนและก็เปนประโยชนสําคัญของแผนดินและมี 
ความจําเปนอยางเรงดวนในอันที่จะขจัดเหตุที่กระทบกระเทือนจิตใจของพี่นองประชาชน 
กระผมขอสนับสนุนในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ขอกราบขอบพระคุณครับ  
 



 ๒๐๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๔/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณมากครับ ถาได
เนื้อ ๆ อยางนี้ก็ดีครับ เชิญคุณผองศรี ธาราภูมิ แหงลพบุรี เชิญครับ  
  นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน ผองศรี 
ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปตย ขอกราบขอบพระคุณ
ทานประธานที่ใหโอกาสนะคะ  ดิฉันรอคอยที่จะรวมอภิปรายสนับสนุนญัตติเ ร่ือง 
การแกปญหาที่ดินของราษฎรมาตั้งแตเมื่อวาน ดวยตระหนักวาปญหาเรื่องที่ดินทํากินนั้น
เปนเรื่องที่พี่นองประชาชนรอคอย แลวก็เวลาสั้น ๆ นี้คงไมสามารถถายทอดปญหาพี่นอง
ของชาวจังหวัดลพบุรีไดทั้งหมด แตดิฉันขอกราบเรียนเพื่อใหเห็นวานโยบายของรัฐที่มี
ผลกระทบตอชีวิตของราษฎร ชีวิตของคนคนหนึ่งไดรอคอยการแกไขปญหานี้มาตลอด  
จนบางคนตายจากไปแลวเพราะวาไดยื่นเรื่องรองทุกขมาเปนเวลายาวนาน ในสวนของ
จังหวัดลพบุรีนั้นดิฉันอาจจะตองขอยอนอดีตไป เหตุการณนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจาก 
ชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช ๒๔๗๕ ชวงนั้นก็ไดเกิดเหตุการณวุนวาย
ทางการเมืองหลายครั้ง รัฐบาลในขณะนั้นก็ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาหัวเมืองตาง ๆ ใหเปน
เมืองทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ ขณะนั้น พันเอก หลวงพิบูลสงครามซึ่งเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ไดรับมอบหมายพัฒนาเมืองลพบุรีใหเปนเมืองทหาร 
ซึ่งก็ เปนคุณูปการของทานที่ทํากับจังหวัดลพบุ รีไดสรางความเจริญหลายอยาง  
แตขณะเดียวกันก็ไดเกิดพระราชกฤษฎีกาเขตหวงหามที่ดินซึ่งกินพื้นที่กวางใหญ 
๑๒๕,๐๐๐ ไร ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๙๕/๑ 



 ๒๐๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๙๕/๑ 
 
ที่จังหวัดลพบุรีประกาศเปนเขตหวงหามที่ดินครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
ครึ่งเมืองเลย แลวก็สวนหนึ่งของอําเภอพัฒนานิคม แลวก็บางสวนของอําเภอบานหมี่ 
ดังนั้นในขณะที่ประกาศเขตพื้นที่นั้นมีราษฎรจํานวนมากที่อยูอาศัยมากอนแลว 
เปนรอย ๆ ปก็ไดผานการตอสูมายาวนานมีเอกสารมีหลักฐานการครอบครองพิสูจนสิทธิ
มากมายจนผานมติ ครม. หลายครั้ง ราษฎรก็ยกหอบเอกสารมาใหดิฉันดูวาหลายทาน 
ไดอภิปรายไปแลววาคณะกรรมาธิการที่ดินก็ศึกษามาแลวหลายรอบ ดิฉันเองมาเปน  
ส.ส. ใหมแลวรับรูเร่ืองราวเหลานี้ยังบอกวาขนาดเขาสูกันมาชั่วชีวิตนี้ ผลพิสูจนก็แนชัด 
ราษฎรลงทุนทุกอยาง ไปลงทุนซื้อแผนที่ภาพถายทางอากาศพิสูจนสิทธิ บัดนี้ยังไมสามารถ 
ออกเอกสารสิทธิได นอกจากนั้นบางพื้นที่ยังมีกรณีนโยบายของรัฐซ้ํามาอีกก็คือในชวง
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขณะนั้นถาใครจําไดหลายทานอาจจะเกิดแลว บางทานยังไมเกิด 
ก็มีนโยบายยกเลิกผูขับแท็กซี่แลวก็สามลอในกรุงเทพมหานคร แลวก็ใหยายแท็กซี่  
สามลอไปอยูที่นิคมสรางตนเองพระพุทธบาทก็คืออยูในเขตจังหวัด ชื่อนิคมสรางตนเอง
พระพุทธบาทแตอยูในเขตจังหวัดลพบุรีโดยจัดสรรที่ดินใหคนละ ๒๕ ไร ในการประกาศ
พระราชกฤษฎีกา ฉบับพุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ก็ไปซอนทับกับเขตทหารเดิมอีก เรียกวา 
เปนซอน ๒ ซอน ขณะนี้ก็ตองอยูคาราคาซังวาจะตองรอใหมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้ง  ๒  ฉบับ  เพื่อจะสงมอบที่ดินใหกับกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการเพื่อออกเอกสารสิทธิใหกับราษฎรนะคะ ซึ่งก็คือบานดีลัง อําเภอพัฒนานิคม 
ตรงนี้ถาใครไปเห็นจะเห็นวาเปนหมูบานที่เกาแกแลวปจจุบันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ฝงรากลึก
เปนแหงเดียวที่วาไดที่ยังมียุงขาวอยูทุกบานเรือน ทํานาและยังเก็บขาวได ดังนั้นดิฉัน 
จึงอยากจะขอนําเรียนตอทานประธานไปยังทานสมาชิกทุกทานใหรับทราบปญหา 
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในจังหวัดลพบุรีไมวาจะเปนตําบลเขาสามยอด  
คือหมูบานน้ําจั้น หมูบานสระมะเกลือ หรือวาตําบลทาแค ตําบลนิคมสรางตนเอง  
ตําบลโคกตูม ตําบลเขาพระงามรวมทั้งพื้นที่ อ่ืน ๆ ที่ไมไดเอยมาดวย คิดวาการมี
คณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องการแกไขปญหาที่ดินแกราษฎรนั้น ดิฉันเองไดนั่งฟงตั้งแตตน
ทุกญัตติเลย ถาหากมีโอกาสไดเปนกรรมาธิการก็จะรับฟงขอเสนอของ ส.ส. ทุกทาน 
 



 ๒๐๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๙๕/๒ 
 
ที่ไดเสนอตอสภาแหงนี้เพื่อทํางานชิ้นนี้ใหบรรลุผลสมกับเวลาที่รอคอยมานาน ขอกราบ
ขอบพระคุณคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบพระคุณมากครับ 
เชิญคุณวรศุลี มุกดาหารกอนครับ ตามลําดับสลับกันครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดมุกดาหาร ดีใจมากเลยคะที่ไดเห็นทานประธาน คุณพอชัย ชิดชอบ ขึ้นนั่งบนบัลลังก 
เปนประธานในสภาแหงนี้ ดิฉันขอขอบคุณทานประธานเปนอยางมากที่ใหดิฉันมีโอกาส 
ไดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ที่ดินนี้เปนปจจัยสําคัญแกกลุมเกษตรกรเปนอยางยิ่ง 
อยากจะเรียนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนนี้ทานประธานคะ
ที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ถาจะยกตัวอยางก็คงจะตองยกตัวอยางที่จังหวัดมุกดาหาร  
ในจังหวัดมุกดาหารของดิฉันเอง ๑๘ ปาครอบคลุมทั้งจังหวัด ตั้งแตป ๒๕๓๘ ดิฉันไดเปน
ผูแทนราษฎรเมื่อสมัยนั้นก็ไดรับทราบวามีมติ ครม. เมื่อป ๒๕๓๗ เพื่อที่จะจัดการ 
เร่ืองที่ดินนี้ใหกับเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ปาสงวน คําวา ปาสงวน นี้ก็คือเพื่อที่จะสงวน 
ตนน้ําลําธารตาง  ๆ  ใหอุดมสมบูรณ แตเกี ่ยวเนื ่องจากวาเกษตรกรนั ้นเพิ ่มขึ ้น 
จากที่เกษตรกรเหลานั้นเขาทํากินแลกขาวแลกปลาอยูในหมูบาน แตหลังจากนั้น
เทคโนโลยีกาวไกลเขามาเขาตองการใชเงินก็ไปบุกรุกพื้นที่แตละพื้นที่ แลวปาสงวนที่
เกิดขึ้นนั้นสภาพปาปจจุบันนี้เปนสภาพปาที่เสื่อมโทรมรัฐบาลไดมีนโยบายมีมติ ครม. วา
จะจัดสรรที่ดินนี้ใหกับเขา เมื่อป ๒๕๓๗ ไดเห็นบอกวาจัดสิทธิทํากินใหกับเขา สิทธิทํากิน 
คือ สทก. อีกอันหนึ่งก็คือสิทธิครอบครองเปน ส.ค. ๑ หลังจากที่ ส.ค. ๑ --------------------- 
 

- ๙๖/๑ 



 ๒๐๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๙๖/๑ 
 
และสิทธิทํากินนั้นไดแจงใหกับเกษตรกรวา จะตองแยกแยะในพื้นที่ทํากินแลวก็พื้นที่
ครอบครอง ในพื้นที่ครอบครองนั้นตอมาก็จะออกเปนโฉนดใหได ในสวนของ สทก. นั้น
ทางรัฐบาลก็บอกวาจะเอาพื้นที่ สทก. เปนพื้นที่ที่อยูอาศัย พื้นที่สิทธิครอบครองเปน 
พื้นที่ที่อยูอาศัยแลวก็ออกโฉนดใหกับเขา แตกอนที่จะออกโฉนดนั้นรัฐบาลก็ใหเขา 
ทําเปน น.ส. ๓ น.ส. ๒ และ น.ส. ๓ เปนหนังสือรับรองการทําประโยชน แตก็เห็นวา
ประชาชนทุกคนนั้นเคารพภายใตกฎหมาย นอมรับคําสั่งของทางรัฐบาลวาใหทําอยางไร 
ในพื้นที่ครอบครองถาครอบครองแลวก็ตองทําประโยชนโดยการกอสรางบานเรือน 
อะไรตาง ๆ ขึ้นมา หลังจากในพื้นที่สิทธิทํากินก็จะตองใหเขาทําการเกษตร ประชาชน 
ทุก ๆ คนก็ทําการเกษตรในพื้นที่เหลานั้น พอมาถึงเมื่อป ๒๕๔๐ ทางกระทรวงเกษตร 
และสหกรณไดยื่นมือเขาไปชวยเหลือโดยการแจงใหเกษตรกรนําพื้นที่ ส.ค. ๑ น.ส. ๒ 
น.ส. ๓ หรือ ภ.บ.ท. ๕ ใบเสียดอกหญาที่เขาเสียภาษีนั้น ออกมายื่นแจงใหกับกระทรวง
เพื่อที่จะไดใหสิทธิครอบครองใหแกเขา โดยมาแปรเปนรูปของการออกโฉนดใหในปนั้น
ในชวงนั้น เกษตรกรทั้งหลายก็เอาเขามายื่น พอเขามายื่นแลวในสวนของพื้นที่ ส.ค. ๑ 
น.ส. ๒ และ น.ส. ๓ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณโดย ส.ป.ก. บอกวาใหมายื่น 
แลวเพื ่อที ่จะไดออกเปนโฉนดแตกลับใหทาง  ส .ป .ก .  สํานักงานปฏิรูปที ่ดินเพื ่อ
เกษตรกรรมเขาไปชี้แจงใหกับเขาทราบวา พื้นที่ ส.ค. ๑ และ น.ส. ๒ น.ส. ๓ ที่ทาน
ครอบครองไวนั้นอยูในพื้นที่ปาสงวน เกษตรกรเหลานั้นก็ไมทราบวาพื้นที่ที่เขาครอบครอง
อยูตอนนั้นเปนพื้นที่ปาสงวน  ไดไปชี้บอกเขาวาในพื้นที่ ๑๘ ปานั้นเปนปาสงวน  
ไมสามารถที่จะออกโฉนดได จะตองใหมาออกเปน ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรและสหกรณ  
คําวา ปฏิรูปเพื่อการเกษตรและสหกรณแตเขาครอบครองเปนที่อยูอาศัย ปจจุบันทานก็ 
ยังเปน ส.ค. ๑ อยู แตอยูในการควบคุมของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
และตอมาในกรณีพื้นที่ ส.ค. ๑ น.ส. ๒ น.ส. ๓ นั้นไปยื่นไมได ส.ป.ก. ทางสํานักงาน 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบอกวาไมสามารถที่จะตัดพื้นที่แปลงนี้ไปใหทางกรมปาไมได 
เพราะถาหากวาปาสงวนนั้นอยูภายใตการดูแลของกรมปาไมขึ้นตอกระทรวงมหาดไทย 
ทางสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบอกวาในพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ของโฉนดที่ดิน  
 



 ๒๐๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๙๖/๒ 
 
ซึ่งจะตองขึ้นกับกรมที่ดิน แมกระทั่งตัวดิฉันเองเปนผูแทนราษฎรก็ยังไมเขาใจเหมือนกันวา 
จะใหเกษตรกรนี้นําเอกสารสิทธินั้นไปยื่นตอที่ไหน ในพื้นที่ ส.ค. ๑ ออกมาใหเปน ส.ล. ๔ 
ใน ส.ล. ๔ นั้นเขาบอกวาแยกออกจากวาสิทธิทํากิน ส.ล. ๔ นี้จะตองแปรกลับมาใหเปน 
ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ทานคะ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนี้สับสนกันเปนอยางมาก 
อําเภอดงหลวงพื้นที่นั้นเปนปาสงวนแตเขาก็มีสวนหนึ่งเปน ส.ป.ก. และเปน น.ส. ๒  
แตก็ยังไมไดสิทธิในกรรมสิทธิ์นั้นเนื่องจากวาความสับสนของเจาหนาที่แตละกรม  
ไมวาจะเปนกรมที่ดิน ไมวาเปนกรมปาไม ไมวาจะเปนสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ทางสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบอกวา ไดมอบพื้นที่นี้เอาจํานวนพื้นที่ใหกับ 
กรมปาไมแตกรมปาไมยังไมจําแนกออกมาให และอีกสวนหนึ่งนะคะทานประธานที่เคารพ 
ทานรัฐมนตรีที่เคารพที่ทานนั่งอยูบนบัลลังก ยังมีสวนในพื้นที่ของสหกรณและพื้นที่ 
นิคมสรางตนเอง แลวก็มีนิคมทหารผานศึก ในพื้นที่นิคมทหารผานศึกนี้ตอเนื่องไปถึง
พื้นที่ของจังหวัดนครพนมครอบคลุมมาถึงจังหวัดมุกดาหาร เมื่อป ๒๕๔๖ ไดยื่นหนังสือนี้
กลับคืนเอาแปลงที่ดินนั้น ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๙๗/๑ 

 



 ๒๐๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๙๗/๑ 
 
พื้นที่นิคมทหารผานศึกสงคืนไปที่กระทรวงมหาดไทย สงคืนไปใหเพื่อตองการที่จะใหไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินในเอกสารสิทธิเรียกวา โฉนดที่ดิน แตพอเอกสารนั้นสงกลับไปที่กรมที่ดิน 
ทางเจาหนาที่ที่มุกดาหารไดบอกวาถาพื้นที่นิคมสรางตนเองนี้ นิคมพื้นที่ทหารผานศึก
จะตองกลับมาเปนพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตรเนื่องจากจะใหผูที่ผานศึกมากลับมาจับไถ 
จับจอบ จับเสียมทําการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ แตเรียนใหทานทราบวาทหารผานศึก
เหลานั้นตอนนี้จับจอบ จับเสียม ไมไดถือปนแลวคะ แตก็ไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะทําอะไร 
จะทําประโยชนในพื้นที่นั้น ๆ จะทําการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ ก็ไมไดรับการสนับสนุน 
ในงบประมาณที่สงมาถึง เพราะเกี่ยวเนื่องจากวาไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเทากับวายังเปน
พื้นที่วางเปลา ทานประธานที่เคารพ ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองใกล ๆ ติดกับเทศบาล 
เมืองเลยยังมีพื้นที่เปนสาธารณประโยชน ในพื้นที่นั้นเขียนบอกวาเปนพื้นที่สาธารณประโยชน
บานดานคํา แตตอนนี้ชาวบานประชาชนในพื้นที่ไมวาจะเปนเจาหนาที่ที่ดินหรือไมวา 
จะเปนขาราชการครู หรือไมวาจะเปนนักธุรกิจ พอคาไดเขาไปยึดพื้นที่ตรงนั้นครอบครอง
ไปไวหมดแลวแตก็ไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เขาบอกวาพื้นที่นี้เปนที่ดินสาธารณประโยชน  
และหลังจากนั้นก็มีเจาหนาที่ไดบอกวา ถาหากวาอยากจะไดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหนํา 
การครอบครอง  การเสียเสียภาษีโดยใบ ภ.บ.ท. ๕ สีชมพูนั้นไปยื่นตอสํานักงาน 
ที่ดินจังหวัด เพื่อที่จะไดมาซึ่งหนังสือรับรองการทําประโยชนก็คือ น.ส. ๓  และ น.ส. ๒  
แตถึงปจจุบันก็ไดถือแค น.ส. ๒ และ น.ส. ๓ ซึ่งอาจจะเปนสิทธิอยางหนึ่งใหกับเขา  
แตตัวเขาเองอยากจะไดขอบเขตที่ชัดเจนวาจะเปนพื้นที่ที่เขาทําประโยชนจริง ๆ ก็คือ 
โฉนดที่ดิน เพราะการที่เขาครอบครองนั้นจับได น.ส. ๒ น.ส. ๓ เปนการเดินและชี้ 
เทานั้นเอง ไมมีกลองสองวางแนวให ดิฉันก็เลยอยากจะขออภิปรายในสวนนี้เพื่อ 
อยากจะใหกรรมาธิการทุก ๆ ทานที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า รณา เ รื่ อ งปญหา เกี่ ย วกั บที่ ดิ น  อยากจะขอ ในหน วย งานที่ รั บผิ ด ชอบ  
ไมวาจะกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมวากระทรวงมหาดไทย ไมวาทั้ง ๒ หนวยงาน  
ทั้ง ๒ กระทรวงรวม ๆ กัน อยางไร ๆ ก็ขอใหแบงแยกพื้นที่ใหชัดเจนวาตรงนี้อยูใน 
การดูแลของเจาหนาที่หนวยไหน เจาหนาที่ปาไมเขาไปในพื้นที่ ส.ป.ก. ก็จับเอาเกษตรกร 
 



 ๒๐๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๙๗/๒ 
 
ในพื้นที่ ส.ป.ก. พอในพื้นที่ ส.ป.ก. เจาหนาที่ของ ส.ป.ก. ก็จับเอาเกษตรกรในพื้นที่ 
ของที่ดิน นี่ละคะทําใหเกิดการสับสนเกิดขึ้น แลวอีกเหตุหนึ่งวาจะหยุด แลวก็ขอให 
ทานรัฐมนตรี ทานประธาน พื้นที่ ๒๐ เปอรเซ็นตที่กันเอาไวในเขตพื้นที่สหกรณดวยคะ 
พื้นที่นี้เปนที่ดินที่เกษตรกรทํากินทุกตารางนิ้ว ทุกตารางเมตรแตผลประโยชนของเขา 
ตกไปอยูที่ขึ้นศาลทั้งหมด ทุกครั้งที่ขึ้นศาลจะตองเสียคาใชจายไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท 
ขอความกรุณาใหกับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารดวยคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ละเอียดมาก ขอบคุณมาก  
  นางวรศุลี  สวุรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : คะทานประธาน ขอบคุณนะคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปก็เปนรายการของ
อาจารยประกอบ รัตนพันธ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนเชิญครับ 
   นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
กระผม  ประกอบ  รัตนพันธ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย ผมกราบเรียนทานประธานวา ญัตติดวนเรื่องที่ดินทํากินของพี่นอง
ประชาชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนเรื่องใหญ เปนวาระแหงชาติของประเทศเรา 
เพื่อนสมาชิกผูมีเกียรติ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๙๘/๑ 
 



 ๒๑๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                           กมลทิพย ๙๘/๑ 
 
ไดกรุณากราบเรียนทานประธานวาเรื่องนี้เราใหความสําคัญทุกสมัย แตในที่สุดแลว 
การแกปญหาที่ดินทํากินเรื่องเอกสารสิทธิของพี่นองประชาชนก็ไมสัมฤทธิผลเทาที่ควร  
ซึ่งมีปญหาและตองพูดกันทุกสมัย ทานประธานครับ ผมขอใชเวลาของทานประธาน 
ขอใชเวลาสภาแหงนี้เพียงสั้น ๆ ไมเกิน ๕ นาที พูดได ๓ เร่ืองในภาพรวม  
  เร่ืองที่ ๑ เร่ืองโฉนด โฉนดถือวาเปนขวัญสูงสุดของพี่นองประชาชน คนที่มี
ที่ดิน ๕ ไร ๑๐ ไร ๒๐ ไรถาไดโฉนดแลวถือวาสุดยอดเพราะวาสามารถนําโฉนดไปใช
แปลงสินทรัพยใหเปนทุนหรือใชทําอะไรไดทุกอยาง แตนาเสียดายประชาชนที่ยากจน 
คนที่ดอยโอกาสในสังคม มีใบจอง มี น.ส. ๓ มี น.ส. ๓ ก แตไมสามารถที่จะไปออกโฉนดได 
ในทางตรงกันขามนายทุนผูม่ังคั่ง ผูม่ังมีใชโอกาสจังหวะที่ดีไปออกเอกสารสิทธิทําโฉนด
ไดหลายราย เอาพื้นที่ปาของหลวงที่สาธารณะไปเปนกรรมสิทธิ์ไดเปนเรื่องที่ไมมี 
ความเปนธรรมในสังคมในประเทศไทย กระผมเองพยายามที่จะไปสอบถามทางที่ดิน 
บอกวาทําไมทางที่ดินชักชาพี่นองประชาชนเขาขอโอกาสเพื่อที่จะเปลี่ยน น.ส. ๓  
น .ส . ๓ ก ให เปนโฉนด  ทําไมถึงทําใหไมได หลายคนมารองเรียนกับผมบอกวา 
จายคาธรรมเนียมมาเปนปแลวแตที่ดินก็ไมสามารถที่จะดําเนินการออกเอกสารสิทธิ 
โฉนดที่ดินไดก็ เปนปญหา  ผมก็ไปถามทางที่ดินจังหวัดถึงสาเหตุ  ผมกราบเรียน 
ทานประธานวาเราตองเขาใจวาทําไมเขาทําไมได ปรากฏอยางนี้ทานประธาน ผมคิดวา
เปนเรื่องที่มีความสําคัญที่คณะกรรมาธิการวิสามัญที่เราจะตั้งตอไปควรจะรับทราบ 
ผมไดรับคําตอบอยางนี้บอกวาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการออกเอกสารสิทธิ 
ใหพี่นองประชาชนไมไดตามเปาหมาย เพราะเหตุผล ๖ ประการดวยกัน 
   ประการที่ ๑ ปญหาเรื่องแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน ที่ปา  
ที่ราชพัสดุ ที่ ส.ป.ก. ไมชัดเจน ผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐไมสามารถชี้แนวเขตที่ดิน
ของรัฐในการระวางชี้รับรองแนวเขตที่ดินของรัฐในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน    
   ประการที่ ๒ ปญหาพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินระหวางราษฎรกับราชการ  
ที่ราษฎรเขาไปทํากินและอยูอาศัยในที่ดินของรัฐ ตรงนี้ก็ชัดเจนครับ ไมทราบวารัฐบุกรุก
ประชาชนหรือประชาชนบุกรุกปาของรัฐก็เปนปญหาอยู  
 



 ๒๑๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          กมลทิพย ๙๘/๒ 
 
  ประการที่ ๓ ผูดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายไมใหความรวมมือ 
และไมทุมเทในการแกปญหาเรื่องแนวเขตที่ดินของรัฐกับที่ดินของราษฎร และการ
ตรวจสอบสิทธิในที่ดินระหวางที่ดินของรัฐ  
  ประการที่ ๔ นโยบายของรัฐไมแนนอนขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล 
และปญหามวลชน 
  ประการที่ ๕ อัตรากําลังเจาหนาที่ในการดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดิน
ของรัฐในการพิสูจนสิทธิในที่ดินระหวางรัฐกับประชาชนมีไมเพียงพอ เชน กรมปาไม 
  ประการที่ ๖ งบประมาณในการระวางแนวเขตตรวจพิสูจนที่ดินในเขตที่ดิน
ของรัฐมีไมเพียงพอ 
   ๖ ขอครับ เร่ืองคําอางของเจาหนาที่ที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายใหพี่นองประชาชนมีความสุข ผมกราบเรียนวา ๖ ขอนี้ 
ทานประธานครับ ทานรัฐมนตรีก็นั่งอยูควรนําไปคิดและแกไขปรับปรุง เพราะผมเห็นวา 
ทั้ง ๖ ประการนี้แหละไมใชเปนเรื่องคอขาดบาดตายถาเจาหนาที่ของรัฐเอาใจใส 
ก็สามารถที่จะดําเนินการออกเอกสารสิทธิโฉนดในที่ดินใหพี่นองเกษตรกรได  
   เร่ืองที่ ๒ เร่ือง ส.ป.ก. ส.ป.ก. เปนเรื่องแกปญหาที่ทํากินของพี่นอง
ประชาชนที่ยากจนไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กฎหมายบอกวาผูมีรายไดนอย เกษตรกร  
รัฐตองจัดหาที่ดินใหครอบครองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดคนละไมเกิน ๕๐ ไร ---- 
 

- ๙๙/๑ 
              

 



 ๒๑๒
สผ ๙๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๙/๑ 
 
ทานประธานครับ ในขณะนี้ทาง ส.ป.ก. ขออนุมัติปาที่จะมาจัดสรรใหออกเอกสารสิทธิ  
ส.ป.ก. ใหกับพี่นองประชาชนไดจํานวนหนึ่งซึ่งเปนปาของรัฐที่หมดสภาพปา ปรากฏวา
วันนี้ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตและภาคอีสานจํานวนแปลง จํานวนปาที่ออก 
เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. นั้นยังมีความจํากัด เทาที่ผมทําตัวเลขคราว ๆ มาทานประธาน  
ในภาคเหนือวันนี้มีปาที่สามารถจัดไดในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ๗ ลานกวาไร ออกเอกสารสิทธิ
ไดประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นต ในภาคอีสานประมาณ ๑๘ ลานไร ออกเอกสารสิทธิได
ประมาณ ๘๓ เปอรเซ็นต ภาคใตประมาณ ๓ ลานไร เกือบ ๔ ลานไรครับ ออกเอกสารสิทธิ  
ส.ป.ก. ไดประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต ในภาคกลางประมาณ ๖ ลานไร ออกไดประมาณ  
๖๘ เปอรเซ็นต ยังอีกจํานวนหนึ่งผมเรียนวาทางราชการควรจะเรงรัดที่จะออกเอกสารสิทธิ
ใหพี่นองประชาชนในลักษณะของ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหคนยากจนไดมีโอกาสเขาไปประกอบ
อาชีพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เร่ืองนี้ผมกราบเรียนวา ทางรัฐบาลควรจะเรงรัด 
และถือวาเปนวาระแหงชาติ เร่ือง ส.ป.ก. ๔-๐๑ สิ่งที่ผมไมสบายใจ และผมเขาใจวา 
ทานประธานเองก็ไมสบายใจเชนเดียวกันก็คือวัตถุประสงคเอาที่ดินของรัฐที่หมดสภาพแลว
ไปมอบใหกับประชาชนผูยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตปรากฏวามีนายทุน 
มาเลนแรแปรธาตุเอาเปรียบคนจน ดูดเลือดคนจน เอาเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑  
ไปกวานซื้อมาทําผลประโยชนธุรกิจสวนตัวซึ่งผิดกฎหมาย เชน ไปทํารีสอรท ทานประธาน
คงจําไดเมื่อป ๒๕๔๔ กระผมอภิปรายเรื่องที่ดินแหงหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิคือ ปานายางกลัก 
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทางราชการมอบพื้นที่ใหกับพี่นองผูยากจน ในที่สุดนายทุน
ไปกวานซื้อและไปทํารีสอรท ทานประธานยังคงจําไดที่ผมกราบเรียนตรงนี้ไมเฉพาะ 
ที่จังหวัดชัยภูมิครับ แมแตบานผมภาคใตก็หลายพื้นที่ที่นายทุนเอาเปรียบคนจน กวานซื้อ
ที่ดินและไปทําธุรกิจที่ไมสอดรับกับกฎหมาย ผมกราบเรียนวา เร่ืองนี้ทางราชการ 
ทางรัฐบาลตองตรวจสอบโดยตองเอาจริงเอาจังตองเอาผิดกับนายทุนหนาเลือดเหลานี้ 
ใหได มิฉะนั้นแลวเราไมสามารถที่จะแกปญหาคนจนในบานเราไดอยางเด็ดขาด  
มีเร่ืองเดียวที่ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานที่ผมไมสบายใจมากก็คือนโยบาย 
ทําสงครามกับความยากจนของรัฐบาลที่แลวมี ๑๐ มูลฐาน และมูลฐานที่สําคัญ 
 



 ๒๑๓
สผ ๙๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๙/๒ 
 
มูลฐานหนึ่งก็คือพี่นองประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินใหแจงไปขึ้นทะเบียนกับทางราชการ 
กับอําเภอใหบอกดวยวาใครตองการที่ดินทํากินใหไปบอกชื่อ ใครมีที่ดินทํากินแต 
ไมถูกตองตามกฎหมายคือไปอยูในปาของรัฐใหไปแจง ทางราชการจะไปออกเอกสารสิทธิ
ใหทีหลังคือรับรองสิทธินั่นเอง แตแลวสิ่งที่นาเศราใจ คนจนซื่อสัตยก็ไปแจงเจาหนาที่ 
ทางอําเภอ แจงนายอําเภอบอกวาที่ของผมอยูตรงนี้จํานวน ๑๐ ไร ขอเอกสารสิทธิ  
วันดีคืนดีสิ่งเหลานั้นไมไดรับการตอบสนองซ้ํารายเขาไดรับทุกขครับ เจาหนาที่ปาไม 
มาจับกุมหาวาเขาบุกรุก ถามวาเอาชื่อมาจากไหน บอกวาชื่อปรากฏที่คุณไปแจงวา 
คุณตองการพื้นที่มาทํามาหากินตอนที่ไปแจงมูลฐานความยากจนกับอําเภอ --------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 



 ๒๑๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๐๐/๑ 
 
แตแลวเมื่อผมไปตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวาพื้นที่ที่เขาไปประกอบอาชีพนั้นก็ทํา 
มานานแลวปลูกยางกรีดไดกําลังจะสังเคราะหแตไปโคนไมไดมันเปนปญหา อยางนี้ 
ผมคิดวารัฐบาลนี่หลอกลวงคนจน แกลงใหเขาไปแจงชื่อกับทางราชการเพื่อขอกรรมสิทธิ์
ในที่ที่เขาเคยบุกรุก เคยไปทํามาหากินแตสภาพไมเปนที่ปาแลวครับ แตในที่สุดหาวา 
เขาเปนคนบุกรุก จับ ตองโทษดําเนินคดี สิ่งเหลานี้ผมใครฝากทานประธานและฝาก 
ทานคณะกรรมาธิการที่จะแตงตั้งในวันนี้วากรุณาตรวจสอบใหมีความรอบคอบ แลวก็ 
ใหจัดทําบนพื้นฐานเห็นใจคนยากจนซึ่งเปนบุคคลที่พวกเราควรใหความชวยเหลือ 
อยางเรงดวน ขอบพระคุณมากครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณศุภชัย โพธิ์สุ 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ตองขออนุญาตใชเวลา
สภาไมนานนัก เพราะวากระผมเองไดฟงเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ทานไดอภิปรายมา 
ในชวงบายแลวก็เห็นวาปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองที่ดินนั้น
เปนปญหาที่สมาชิกผูทรงเกียรติไดนํามาสะทอนหลากหลายมุมมองนะครับ ผมเรียน 
ทานประธานวา ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเร่ืองที่ดินของพี่นองประชาชนนั้น 
เปนปญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ผมคิดวานาจะเกิดขึ้นมาควบคูกับการตั้งประเทศไทย 
ครั้งแรก ๆ แลวก็ไดมีการแกไขมาโดยตลอด แตวาปญหาเรื่องที่ดินนั้นไมไดรับการแกไข 
ผมเปน ส.ส. เมื่อป ๒๕๔๔ ผมเปนคนยื่นญัตติเร่ืองแกไขปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐเขาสูสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ และสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ก็ไดมอบใหคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณซึ่งขณะนั้นผมเปนเลขานุการของคณะกรรมาธิการอยูไปพิจารณา
หาทางแกไขปญหา ทานประธานครับ ปญหาเรื่องที่ดินมีหลากหลาย บางจังหวัดมีปญหา
เกี ่ยวกับขอพิพาทการใชที ่ดินระหวางทหารกับประชาชน  บางจังหวัดมีปญหา  
เร่ืองการใชที่ดินระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่ของรัฐ กรมที่ดินก็มี ส.ป.ก. ก็มี ที่ราชพัสดุ
เกี่ยวของกับกรมธนารักษก็มี จังหวัดนครพนมของกระผมมีปญหาความเดือดรอน
เกี่ยวกับที่ดิน โดยเฉพาะสวนใหญแลวมีหลายปญหา แตวาปญหาสวนใหญปญหาหลัก ๆ  
 



 ๒๑๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๐๐/๒ 
 
เกี่ยวของกับ ส.ป.ก. ความจริงแลวเจตนารมณของ ส.ป.ก. ตองการนําเอาที่ปาเสื่อมโทรม
ของกรมปาไมมาจัดสรรใหกับพี่นองประชาชนไดทําประโยชน ไดทําอาชีพทางดาน
การเกษตร ซึ่งเปนเจตนารมณที่ดีไมมีใครคัดคาน ไมมีใครตอตาน แตวาในชวงป ๒๕๔๐  
ทางสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีนโยบายพิเศษตองการรวบรวมเอาที่ดิน 
ที่มีคนครอบครองไวจํานวนมากแตไมไดทําประโยชน โดยการที่จะจัดซื้อที่ดินจาก
ประชาชนที่เขาครอบครองที่ดินเอาไวจํานวนมากไมไดทําประโยชนนั้นมาทําการจัดสรร
แบงปนใหกับพี่นองเกษตรกร ซึ่งก็เปนเจตนารมณที่ดีของ ส.ป.ก. แตวาเจตนารมณที่ดี
ตรงนี้ละครับไดสรางปญหาใหกับพี่นองประชาชนมากมาย โดย ส.ป.ก. ไดประกาศเขต  
ส.ป.ก. ครอบคลุมทั้งอําเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ถาผมจําไมผิดทั่วทั้งประเทศมีทั้งหมด
ประมาณ ๔๔ จังหวัด ประมาณ ๑๓๕ อําเภอ จังหวัดนครพนมของผมมีอยู ๗ อําเภอ  
ที่ประกาศเขต ส.ป.ก. ครอบคลุมทั้งอําเภอ ปญหาติดตามมาก็เนื่องจากวาการประกาศ
เขต ส.ป.ก. ครอบคลุมทั้งอําเภอทําใหพี่นองชาวไรชาวนา พี่นองเกษตรกรที่อยูตาม 
บานนอกที่รูเทาไมถึงการณพอครอบครองที่ดินมาตั้งแตสมัยปูยาตายายแตวาไปแจง
สํานักงานที่ดิน อยางสมมุติวาครอบครองอยู ๒๐ ไร ทําประโยชนอยูประมาณ ๔-๕ ไร  
พอทางราชการใหไปแจงจดทะเบียน พี่นองเกษตรกร พี่นองชาวนาก็กลัววาไปแจงเยอะ ๆ 
จะเสียภาษีมาก ก็ไปแจงเสีย ๒ ไร ๓ ไร แตการทําประโยชนทําประโยชนประมาณ ๑๐ ไร 
๒๐ ไร --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๐๑/๑ 
 
 



 ๒๑๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนษิฐ ๑๐๑/๑ 
 
จนกระทั่งบานเมืองเจริญรุงเรืองขึ้นพี่นองเกษตรกรก็มาคิดทีหลังวาโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิ
ที่ดินสามารถที่จะทําประโยชนใหกับตัวเองและครอบครัวไดมาก แกปญหาใหกับตัวเองได  
ก็ไปสํานักงานที่ดินเพื่อที่จะออกโฉนด ออก น.ส. ๓ แตปรากฏวาไมสามารถที่จะออก
เอกสารสิทธิได ทานประธานครับ การประกาศเขต ส.ป.ก. ครอบคลุมทั้งหมดนั้น 
พี่นองประชาชนจะออกเอกสารสิทธิไดเฉพาะที่มีใบ ส.ค. ๑ เอาไวเทานั้น ถาเปนใบจอง
หรือใบ น.ส. ๒ พวกนี้จะไมสามารถออกเอกสารสิทธิได ดังนั้นจึงทําใหเกิดปญหากับ 
พี่นองประชาชนที่มีที่หัวไรปลายนาที่อยากจะออกเอกสารสิทธิก็ไมสามารถที่จะไป
ดําเนินการได และที่สําคัญที่สุดนั้นมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในเขตชุมชน
หนาแนนที่เขาจัดตั้งเปนหมูบานไปยาวนานแลว เปนเขตเทศบาล มีสถานีตํารวจ  
มีสถานีอนามัย มีโรงพยาบาล มีที่วาการ มีตลาดสด แตหลาย ๆ อําเภอของประเทศไทย
ยังอยูในเขต ส.ป.ก. ครอบคลุมอยู นครพนมผมนี่ไมวาจะเปนที่เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
เทศบาลตําบลนาหวา เทศบาลโพนสวรรค เทศบาลปลาปาก และอีกหลายอําเภอ
ประมาณ ๗ อําเภอ เขตเทศบาลแท ๆ ที่มีพี่นองประชาชนอาศัยอยูเปนชุมชนหนาแนน 
ก็ยังเปนเขต ส.ป.ก. อยู ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได ฉะนั้นผมจึงเรียกรองทานประธาน
ผานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขณะนี้ผมไดทราบวาการสังคายนา
แผนที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่มีความขัดแยง ที่มีปญหาไมตรงกันอยูนั้นไดสังคายนา 
เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว กําลังที่จะไปดําเนินการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน  
ฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียกรองตอทานประธานไปถึงรัฐมนตรีไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของก็คือวา 
ขอใหมีการกันเขต ส.ป.ก. เสียใหมทั่วทั้งประเทศ นั่นก็คือหมายความวาให ส.ป.ก. 
ประกาศเขต ส.ป.ก. ใหม เอาไวเฉพาะที่ ส.ป.ก. ดําเนินการหรือปฏิบัติการจริงเทานั้น 
สวนที่ประกาศครอบคลุมทั้งอําเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัดนั้นเปนเขตของพี่นองประชาชน 
ที่เขาสืบทอดมรดกมาตั้งแตปูยาตายายนั้นควรจะยกเลิกออกจากเขาไป แลวก็ใหพี่นอง
ประชาชนไดไปออกโฉนด ออก น.ส. ๓ ออกเอกสารสิทธิของเขา ปญหา ส.ป.ก. นี่ 
ไมใชประชาชนบุกรุกที่ ส.ป.ก. ไมใชประชาชนบุกรุกที่ของรัฐ แตรัฐไปบุกรุกที่ของ
ประชาชนเพราะไปประกาศเขตครอบคลุมไวทั้งหมด ประกาศเขตครอบคลุมไวแลวก็ 
 



 ๒๑๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๐๑/๒ 
 
ไมไดทําอะไรเลย ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอฝากทานประธานผานถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมอยากจะใหทานสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เปนอัศวิน 
มาขาวมาชวยแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน พี่นองประชาชน ๔๔ จังหวัด ประมาณ 
๑๓๕ อําเภอจะไดรับอานิสงสครับ ฉะนั้นถึงเวลาแลวที่ทางภาครัฐจะตองดําเนินการแกไข
ปญหาใหกับพี่นองประชาชนอยางเรงดวน ผมอยากจะฝากทานประธานวาถามีการตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาผมไมอยากใหศึกษานานนักครับ เพราะวา 
สภาผูแทนราษฎร ๓๓ ชุดที่ผานมาก็ไดตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแกไขปญหาที่ดินมา 
คงไมต่ํากวา ๒๐ คณะแลว ฉะนั้นรายงานเกาที่มีอยูแลวดั้งเดิมมีเยอะแยะ ผมอยากให
คณะกรรมาธิการชุดนี้ใชเวลาศึกษาแค ๓ เดือนพอครับ รีบสรุปแนวทางการแกไขปญหา 
ไมใชรีบสรุปหรอกครับ คณะกรรมาธิการทุกชุดเขามีศึกษาและสรุปเอาไวแลว ยกขึ้นมา
สังคายนาใหมแลวรีบเสนอใหทางรัฐบาลไปดําเนินการแกไข ขอใหใชเวลาไมเกิน ๓ เดือน
ใหเสร็จครับ ไมอยางนั้นถาหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนกับที่ผาน ๆ มา
ปญหาที่ดินของพี่นองประชาชนจะไมไดรับการแกไขนะครับ ขอเรียนทานประธาน 
ฝากตรงนี้ไวดวยครับ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานครับ ใหรวบรัด 
แคนี ้ก็พอแลว ไดรายละเอียดแลวครับ ขอบพระคุณมากครับ คุณรังสิมา รอดรัศมี  
เชิญครับ 
   นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  ดิฉัน  รังสิมา  รอดรัศมี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย  
จังหวัดสมุทรสงคราม ญัตติเกี่ยวกับที่ดินดิฉันเห็นดวย แตวาปญหาที่ดินในจังหวัดดิฉัน 
ไมมีมากมาย แตที่ดิฉันเห็นทั่วไปไมวาจะเปนที่ของชลประทาน ทานรัฐมนตรีอยูตรงนี้
พอดีทานฟงดิฉันหนอยนะคะ ทานสมศักดิ์คะ คือดิฉันเห็นวาที่ของชลประทานไมวาจะอยู
ริมคลองหรือวาอยูริมทางระบายน้ําของชลประทานเปนที่รกรางวางเปลา ------------------- 
  

     - ๑๐๒/๑ 
 



 ๒๑๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๐๒/๑ 
 
ถาไมมีประชาชนไปรุกล้ําทําเปนที่ทํากิน ดิฉันอยากจะเสนอใหปลูกขาวก็ไดอยางที่ทานวา  
แลวก็ปลูกไมสักทอง อยาใหมันเปนที่รกรางแลวไมไดประโยชน แตถาทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณของทานนี่ไมดําเนินการก็ใหชาวบานเชาไป เพื่อที่ ๑. โลกจะไดไมรอน  
แลวก็จะทําใหที่ดิน อากาศชุมชื้นดวย แลวก็โลกจะเปนสีเขียว และจะมีผลประโยชน
ใหกับกรมชลประทานดวย และที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยก็เชนกัน ดิฉันเห็นวา
ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยมีมากทั้งประเทศ แลวก็ปลอยใหรกรางวางเปลา 
อีกเชนกัน โดยจังหวัดดิฉันนี่เปนสายแรกของประเทศไทยที่ตองอนุรักษเอาไว เพราะไป 
สุดที่จังหวัดสมุทรสงครามแลวมาแคทาฉลอมไปไหนไมไดแลวเพราะมันตองขามแมน้ํา  
แตดิฉันไปขออนุญาตทําถนนใหกับประชาชนที่อยูติดกับที่การรถไฟแหงประเทศไทย  
ขออนุญาตทําถนนใหสามารถนําคนไขออกมาสูถนนของทางหลวงจนบัดนี้ ๕-๖ ปแลว 
ก็ยังไมไดรับการอนุญาต คือเราไมไดไปเอาฟรี แตขออนุญาตทําทางผานไปการรถไฟ 
แหงประเทศไทยก็ไมอนุญาต แตเวลาคนที่มีเงินไปรุกล้ําที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
ไมเปนไร  ดิฉันไมไดว าที ่จ ังหวัดบุร ีร ัมยนะคะ  ดิฉันพูดที ่จ ังหวัดสมุทรสงคราม  
เดี๋ยวประธานจะหาวาดิฉันไปแซวทานประธานอีก ดิฉันตองออกตัวกอน แลวก็ที่ดินของรัฐ
หลาย ๆ ที่ก็เชนกันประชาชนไปบุกรุกที่ ที่จังหวัดสมุทรสงครามมีอยูที่หนึ่งคือที่ทุงหิน  
หมู ๓ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทั้งหมดตั้ง ๓,๐๐๐ กวาไร  
นายทุนมาครอบครองหมดเลยจะเปนคนจากจังหวัดอื่นทั้งหมด ไมใชเปนคนจังหวัด
สมุทรสงครามไปครอบครอง แลวคนของรัฐไปออกโฉนดที่ดินใหหมดไปพันกวาไร  
ตอนนี้เหลือ ๒,๐๐๐ กวาไร กี่สิบปแลวก็ไมสามารถที่จะเอาคืนได ดิฉันไปถามผูใหญบาน
แลวลงเรือไปดูสถานที่ก็บอกวาที่ตรงนี้ มันแปลก ใครมาก็ไมสามารถที่จะเอาคืน 
เปนของรัฐได เพราะใครมาเดินเรื่องตายทุกคน ดิฉันจึงอยากกราบเรียนทานประธานวา
ดิฉันอยากใหตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ แลวขอใหทําที่ดินแปลงนี้ใหเอากลับคืนมาใหกับรัฐ 
และรัฐเอามาใหคนจนเอามาเปนที ่ทํากิน  คือใหเขาเชาก็ได แตไมใชใหนายทุน 
ไปครอบครอง แลวคนของรัฐไปออกโฉนดที่ดินใหเขา แลวคนจนตองไปเชาตอจากนายทุน
อีกทีหนึ่ง ดิฉันไมเห็นดวย เพราะฉะนั้นที่ดินทั้งประเทศอันไหนที่รกรางวางเปลาที่ไมได 
 



 ๒๑๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๐๒/๒ 
 
ทําประโยชนอะไร ก็ขอใหทางทานรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐทุกคนเห็นความสําคัญ 
ของพื้นที่ที่ทิ้งไวแลวไมไดประโยชน ควรที่จะใหคนที่ไมมีจะกินเขาเขาไปทําแลวก็จะไดมี
รายได แลวรัฐก็มีรายได และไมทําใหที่ดินสูญเปลาตกไปเปนของนายทุนคะ ดิฉันเห็นดวย
กับญัตตินี้ และขอใหตั้งคณะกรรมาธิการดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมาก พูดไดเนื้อหา
ชัดเจน ๓,๐๐๐ ไร เชิญคุณนัจมุดดีนตามลําดับ ทางหลังทางโนนดูเหมือนจะไมมีชื่อ 
เชิญคุณนัจมุดดีน 
   นายนัจมุดดีน อูมา (นราธิวาส) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส ผมขอใชเวลา 
สั้น ๆ ในฐานะผูรวมเสนอญัตตินี้ตอสภาแหงนี้เพื่อใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปญหาที่ดิน กรณีที่ทางรัฐบาลไดมีการประกาศเมื่อป ๒๕๔๒ ใหเปนอุทยาน
แหงชาติที่เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น ๙ อําเภอ ๒๔ ตําบล  
โดยที่จังหวัดนราธิวาสของกระผมนั้นไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น ๗ อําเภอ จังหวัดยะลา  
๑ อําเภอ และจังหวัดปตตานี ๑ อําเภอ ------------------------------------------------------------ 
 

          - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๐๓/๑ 
 
ทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเรียนวาพื้นที่เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดีแหงนี้ หลังจาก 
ภาคประชาชนไดมีการพิสูจนสิทธิ ไดมีการเดินสํารวจจากหลาย ๆ ฝายแลวปรากฏวา
พื้นที่ตรงนี้ชาวบานไดมีการตั้งถิ่นฐานตั้งแตป ๒๒๕๑ และรัฐบาลไดมีการประกาศใหเปน
เขตปาสงวนแหงชาติเมื่อป ๒๕๐๘ ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ป ๒๕๔๒ จะเห็น 
ไดชัดเจนวาตรงนี้ปาสงวนก็ดี อุทยานก็ดีไดมีการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรอยางแนนอน  
ทานประธานสภาที่ เคารพ  หลังจากที่ ได เกิดปญหานี้แลวทางภาคประชาชนกับ 
ภาคราชการไดรวมกันพิสูจนสิทธิและไดศึกษาปญหานี้อยางเปนจริงเปนจังหลาย ๆ ป 
ปรากฏวาเนื้อที่ทั้งสิ้นที่ครอบคลุมพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ ๒ แสนกวาไร ไดมีการจําแนก
สภาพปญหาแลวปรากฏวามีอยู ๓ สภาพปญหา  
   ปญหาขอที่ ๑ เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติและอยูนอกเขต
อุทยานแหงชาติ ซึ่งพื้นที่ตามขอนี้ก็ไดเสนอใหกับกรมที่ดินเพื่อจะไดมีการดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินออกเอกสารสิทธิเปนโฉนดตอไป  
    ปญหาขอที่ ๒ เปนพื้นที่ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี  
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกันวาสมควรที่จะไดมีการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
เขตอุทยานแหงชาติเมื่อป ๒๕๔๒ ตอไป ซึ่งหนวยงานที่จะตองดําเนินการตรงนี้ก็คือ  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
   ปญหาขอที่ ๓ พื้นที่ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งปรากฏวาจากขอสรุป
ตรงนี้มีความเห็นรวมกันวาสมควรที่ทางรัฐบาลจะไดมีการเพิกถอนกฎกระทรวงที่ไดมี 
การออกเมื่อป  ๒๕๐๘  ซึ่งขอสังเกตสั้น  ๆ  เหลานี้  ผมคิดวาจะเปนประโยชนตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะไดมีการตั้งในคืนนี้ และจะไดมีการศึกษาอยางเปนจริง 
เปนจังเพื่อจะไดเปนประโยชนในการแกปญหาแกพี่นองประชาชนในโอกาสตอไป 
ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณมนตชัยครับ  
  นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่ เคารพ ผม มนตชัย วิวัฒนธนาฒย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 



 ๒๒๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ดวงใจ ๑๐๓/๒ 
 
จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน ตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานที่ไดให
โอกาสผม ซึ่งจริง ๆ แลวผมเองก็ไดเสนอญัตติแตปรากฏวาติดภารกิจไปกับทานประธาน 
ก็ไดมีโอกาสมาพูด ณ วันนี้ ซึ่งญัตติที่ผมไดเสนอไปนั้นก็ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในเรื่องของ 
ที่อยูอาศัยที่ทํากินในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลนครพิษณุโลก 
ซึ่งมีปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เปนที่ทราบกันดีครับวาจังหวัดพิษณุโลก 
ของเรานั้นเปนเมืองประวัติศาสตร เปนที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ดังนั้นพื้นที่ของในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นจะเต็มไปดวยเขตพระราชวังเดิม  
ซึ่งปจจุบันนี้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นเต็มไปดวยพี่นองประชาชนอาศัยอยูกัน 
อยางหนาแนน และปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ประการหนึ่ง
ที่สําคัญอยางยิ่งคือ การที่มีที่ราชพัสดุอยูในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเปนอยางมาก  
และปญหาที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ก็คือทางกรมธนารักษไดไปสํารวจเพื่อที่จะออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจากเดิมก็มีอยูแลวบางสวน และไปออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงเพิ่มเติมเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ที่ผานมา ----------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 



 ๒๒๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๐๔/๑ 
 
ทําใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นไดรับความเดือดรอน แตขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นนั้นบางแปลงที่อยูในแนวเขตกําแพงเมืองพิษณุโลกหรือกําแพงเมืองเกานี่ 
มีเอกสารสิทธิเปนโฉนด บางแปลงไมมีเอกสารสิทธิเปนการครอบครอง บางแปลงมี  
น.ส. ๓ อยางนี้ทําใหพี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอน แลวผมเองก็ไดรับการรองเรียน
มาจากทางหอการคาจังหวัดพิษณุโลกก็ดี สมาคมจีน พี่นองประชาชนในเขตเทศบาล 
นครพิษณุโลกที่ไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก ดังนั้นผมเองก็มีความเห็นวา
อยากจะใหทางกรมธนารักษไดไปดําเนินการหาขอยุติใหได โดยที่อาจจะเปนการสวนไหน
ที่ยังไมมีเอกสารสิทธิก็ไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไป แลวใหประชาชน
ไดเชา สวนไหนที่มีเอกสารสิทธิแลว ซึ่งเขาออกมาเปนชั่วอายุคน ๗๐-๘๐ ปแลวที่ผานมา  
ทําใหไดรับความเดือดรอน แลวพี่นองประชาชนที่เดือดรอนนั้นบางครั้งจะนําที่ดินแปลงนี้ 
ไปกูกับธนาคาร ธนาคารและสถาบันการเงินก็ไมสามารถที่จะใหกูได เพราะเกรงวา 
จะโดนยึดคืนจากทางกรมธนารักษ ก็ขอประทานกราบเรียนผานทานประธานไปยัง
กรมธนารักษและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตรงนี้ดวย ซึ่งผมก็หวังเปนอยางยิ่งวา 
ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกก็คงจะไดรับ 
การแกไขดวยดี  และไม เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับ  หลาย  ๆ  จังหวัดที่ มี
ประวัติศาสตรแนนอนครับวามันจะตองมีเขตที่จะตองเกี่ยวของกับกรมธนารักษ ดังนั้น 
จึงขอใหชวยดูแลตรงนี้เปนพิเศษ เพื่อที่จะชวยใหพี่นองประชาชนนั้นไดมีที่อยูอาศัย 
และที่ทํากินครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาเราไดรับฟงการอภิปราย
จากทานเจาของญัตติและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติของสภานี้เกี่ยวกับความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชนในชาติ เกี่ยวกับเร่ืองที่ทํากินหรือวาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ํา
ปญหาตาง ๆ นี้ละเอียดรอบคอบ ตอไปก็ขอความกรุณาทางฝายรัฐบาลเชิญ ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณชวยตอบชี้แจงสักเล็กนอยสั้น ๆ หรือแลวแต
ทานจะตัดสินใจจะชี้แจงกไ็ดไมชี้แจงก็ไดครับ เชิญครับ 
 
 



 ๒๒๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๐๔/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมเห็นดวย
เปนอยางยิ่งที่สภาแหงนี้จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาถึงปญหาที่ดิน  
ซึ่งในวันนี้เราตองยอมรับกันวากระบวนการที่ดินนี่มีหลายกระทรวง แลวแตละกระทรวงนั้น 
ก็ครอบครองดูแลแตละพื้นที่แตกตางกันไมวาจะเปนกรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทย  
ไมวาจะเปนที่ ราชพัสดุของกระทรวงการคลัง  หรือไมวาจะเปนที่ปาสงวนของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ส.ป.ก. ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ พื้นที่แตละพื้นที่บางครั้งทับซอนกันจนยากในการที่จะตัดสินใจวาใคร 
ควรจะดูแล นี่เปนปญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปารุกคน 
หรือวาคนรุกปาก็เปนคําถามที่ถกเถียงกันมาอยางที่เมื่อสักครูนี้ทานศุภชัย โพธิ์สุ  
ไดกรุณาอภิปรายไวเปนขอเท็จจริงครับ เกือบจะทุกสภาจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ แตเนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้ใชเวลามันก็เลย 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนผานรัฐสภาชุดแลวชุดเลา ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง ถาหากวา
คณะกรรมาธิการที่ไดตั้งมาแลวจะไดกรุณาหยิบยกผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ชุดกอนขึ้นมาแลวก็มาดูวาดําเนินการไปแลวขนาดไหน  ปญหาที่ เกิดขึ้นอยางไร  
เพื่อการทํางานนั้นจะไดไมตองใชเวลาเนิ่นนานนัก เมื่อไดขอสรุปตกผลึกรวมกันของ
คณะกรรมาธิการแลวเสนอเลยครับ การทํางานเรื่องนี้เปนเรื่องใหญที่เพื่อนสมาชิก 
หลายทานบอกวา สมควรจะเปนวาระแหงชาติ วันนี้สภาผูแทนราษฎรผมเชื่อวา 
สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 



 ๒๒๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๐๕/๑ 
 
แลวก็จะไดแกปญหาใหชัดเจนในเรื่องของที่ทํากินของพี่นองเกษตรกร แกปญหาใหชัดเจน
เร่ืองของการบุกรุกที่หรือเร่ืองของการครอบครองที่ดินวาใครควรจะเขามาดูแล และใคร
ควรจะไดสิทธิโดยชอบธรรม สิ่งเหลานี้ผมคิดวาเปนเรื่องที่ดีที่วันนี้อาศัยรัฐสภาแหงนี้ 
เปนสถานที่แกปญหารวมกัน ผมเชื่อม่ันเหลือเกินวาเพื่อนสมาชิกที่จะเปนกรรมาธิการ
วิสามัญตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่จะมาเปนกรรมาธิการวิสามัญจะไดระดมสรรพกําลัง 
มาบวกกับขอศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ที่สภาไดเคยศึกษามาแลว ผมเชื่อวา
สิ่งเหลานี้จะเปนทางออกที่ดี ทางรัฐบาลนอมรับในการที่จะรับฟงความคิดเห็น รับฟง
ขอเสนอแนะและรับฟงขอสังเกต ถาหากวาสมาชิกทั้งหมดในฐานะที่เปนกรรมาธิการ
วิสามัญไดนําเสนอแนวทางที่ชัดเจน ทางกระทรวงตาง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบทั้ง ๔ กระทรวงนั้น
ก็จะปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแกไขปญหาที่ดินอยางยั่งยืนใหกับพี่นอง
เกษตรกรตอไป ผมตองขอขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ถือวาจบการอภิปราย
ญัตติทั้ง ๒๒ ฉบับนะครับ ตอไปผมจะขอความกรุณาเรื่องการลงมติ เพราะเราก็รูอยูแลววา
เราตองการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้ และอีกประเด็นหนึ่งก็มี
ญัตติที่มอบหมายคือหมายความไมตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสงไปใหทางรัฐบาล
ดําเนินการแกไขปญหามีอยู ๗ ฉบับ สวนคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะมีการตั้งขึ้น  
๑๕ ฉบับ รวม ๒๒ ฉบับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  
   (นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎรมีสัญญาณใหสมาชิกที่มา
ประชุมทราบกอนลงมติ) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ของสภานี้ไดชวยกรุณาเขาหองประชุมเพื่อทําหนาที่ดานนิติบัญญัติใหสมบูรณแบบ  
เรียนเชิญโดยพรอมเพรียงกันนะครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   (นายธนิตพล ไชยนันทน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  



 ๒๒๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๐๕/๒ 
 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก  ถือโอกาสเรียนหารือ 
กับทานประธานวา ในญัตติทั้งหมดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเสนอตอสภาแหงนี้
เกี่ยวกับเ ร่ืองของการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขปญหาที่ดินทํากินนั้น  
จริง ๆ แลวผมเชื่อวาเราไมจําเปนตองลงมติอยางเดียวก็ได ทานประธานจะถามในที่ประชุม 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมเตรียมจะถามอยูแลว
เพราะวาผมเขาใจที่ลูกพูดเมื่อกี้นี้พอเขาใจดี ขอบคุณมากครับ เจตนาอันเดียวกัน 
ใจตรงกันเลย ผมขอถามประเด็นแรก คือญัตติที่สงใหรัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการ 
มี ๗ ฉบับคือ ญัตติของ คุณนคร มาฉิม กับคณะ ๒. ญัตติของ คุณชลนาน ศรีแกว  
๓. ญัตติของ คุณอํานวย คลังผา ๔. ญัตติของ คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง และคุณสัญชัย 
วงษสุนทร ๕. ญัตติของ คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ๖. ญัตติของ คุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง 
สงไปใหรัฐบาลพิจารณา เห็นเปน เอกฉันทนะครับ ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปผมขอถามเรื่องใหสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีอยู ๑๕ ฉบับ คือญัตติของ คุณสุวโรช พะลัง กับคณะ 
ญัตติของ คุณทนุศักดิ์ เล็กอุทัย กับคณะ ญัตติของ คุณมานะ โลหะวณิชย กับคณะ  
ญัตติของ คุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ กับคณะ ญัตติของ คุณอภิวัฒน เงินหมื่น กับคณะ  
ญัตติของ คุณเจะอามิง โตะตาหยง กับคณะ ญัตติของ พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ 
และคุณบุญเลิศ ครุฑขุนทด ญัตติของ คุณวรงค เดชกิจวิกรม และคุณนคร มาฉิม  
ญัตติของ คุณประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ ญัตติของ คุณนริศ ขํานุรักษ ญัตติของ 
คุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ -------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๐๖/๑ 



 ๒๒๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๐๖/๑ 
 
ญัตติของ พลตรี ศรชัย มนตริวัต และคุณมนตชัย วิวัฒนธนาฒย คุณนิยม ชางพินิจ  
คุณแวมาฮาดี แวดาโอะ และคุณมานพ ปตนวงศ คุณทศพร เทพบุตร และคุณเรวัต  
อารีรอบ ผมเรียนถามวาที่ประชุมมีความเห็นวาควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   (ไมมีมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถือวาที่ประชุมนี้มีมติเหน็ชอบ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้ง ๑๕ คณะ ตอไปผมขอใหที่ประชุมนี้เสนคณะกรรมาธิการ
ตามสัดสวนมีกี่ทาน คุณไพจิต ศรีวรขาน เชิญครับ  
   นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอเสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ จํานวน  ๓๖  ทาน  
ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง สมบูรณแบบ
แลวครับ ประชาธิปไตยแท สัดสวนมีดังนี้ พรรคพลังประชาชน ๑๕ ทาน พรรคประชาธิปตย 
๑๑ ทาน พรรคชาติไทย ๒ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญเสนอเลยครับ เหลือคณะรัฐมนตรี
อีก ๕ ทาน ทานรัฐมนตรีเชิญครับ เสนอเลยครับ ๕ ทาน  
   นายวุฒิพงศ ฉายแสง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) : 
ผม วุฒิพงศ ฉายแสง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชาชน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหา
ที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิในสัดสวนของรัฐบาล ๑.นายประทีป เจริญพร  
๒. นายถวัลย ทิมาสาร  ๓. นายอํานวย ปรีมนวงศ ๔. นายกฤษณะ  พฤกษะวัน   
๕. นายสถิตยพงษ สุดชูเกียรติ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคพลังประชาชน  
 
 



 ๒๒๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๐๖/๒ 
 
   นายจุมพฏ  บุญใหญ (สกลนคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  จุมพฏ  บุญใหญ  พรรคพลังประชาชน  จังหวัดสกลนคร  เขต  ๒  ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิในสัดสวน
ของพรรคพลังประชาชน ๑๕ ทานดังนี้ ๑.นายวิชัย สามิตร ๒.นายสมคิด บาลไธสง  
๓ .นายศุภชัย  โพธิ์สุ  ๔ .นายมานะ  โลหะวณิชย   ๕ .  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล   
๖ .  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ   ๗ .  นายชลนาน  ศรีแกว  ๘ .  นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย   
๙. นายอดุลย วันไชยธนวงศ  ๑๐. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ ๑๑. นายอํานวย คลังผา  
๑๒. นายนัจมุดดีน อูมา  ๑๓. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ๑๔. พลตรี ศรชัย มนตริวัต และ 
๑๕. นายกมล บันไดเพชร ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเรียนเชิญพรรคประชาธิปตยครับ  

 
- ๑๐๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๐๗/๑ 
 
   นางสาวปรีชญา  ขําเจริญ (ราชบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวปรีชญา ขําเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปตย 
ดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินทํากิน 
และการออกเอกสารสิทธิ ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๑๑ ทานดังตอไปนี้ 
๑.นายนคร มาฉิม ๒. นายอภิวัฒน เงินหมื่น  ๓. นายวิชัย ล้ําสุทธิ ๔. นางสาวผองศรี 
ธาราภูมิ  ๕. นายฮอชาลี มาเหร็ม  ๖. นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ ๗. นายนราพัฒน  
แกวทอง  ๘. นายยุคล ชนะวัฒนปญญา  ๙. นายวิรัตน วิริยะพงษ ๑๐. นายธนิตพล  
ไชยนันทน  ๑๑. นายสุวโรช พะลัง ขอผูรับรองคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญพรรคชาติไทยครับ  
   นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม  
พีระเดช ศิริวันสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคชาติไทย  
เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินทํากินและเอกสารสิทธิ
ในสัดสวนพรรคชาติไทย ๒ ทานดังนี้ครับ ๑. นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ  ๒. นายปรีชา  
สีน้ําเพชร ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตอง ตอไป
พรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
   นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภา  
ที่เคารพ ผม นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา ขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปญาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน  
คือ นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
 



 ๒๒๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๐๗/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองครับ  
พรรคมัชฌิมาธิปไตยแลวใชไหม 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท)  :  ยังคะทาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นางพรทิวา  นาคาศัย (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอนายสมนึก  
เฮงวาณิชย เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสาร
สิทธิในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ตอไป
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช เชิญครับ  
   นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาที่ดินทํากินและการออก 
เอกสารสิทธิในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช คือคุณหมอไกร  
ดาบธรรม ส.ส. เชียงใหม ขอผูรับรองคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรอง ผูรับรอง
ถูกตองนะครับเชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้ง ๓๖ ทาน  
เรียนเชิญครับ  
   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ รวม ๓๖ ทาน คือ ๑. นายประทีป เจริญพร   
๒. นายถวัลย ทิมาสาร  ๓. นายอํานวย ปรีมนวงศ  ๔. นายกฤษณะ  พฤกษะวัน   
๕.  นายสถิตยพงษ สุดชูเกียรติ   ๖ . นายวิชัย สามิตร  ๗.  นายสมคิด  บาลไธสง   
 



 ๒๓๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๐๗/๓ 
 
๘. นายศุภชัย โพธิ์สุ  ๙. นายมานะ โลหะวณิชย ๑๐. นายคมเดช ไชยศิวามงคล   
๑๑. นางนันทนา ทิมสุวรรณ  ๑๒. นายชลนาน ศรีแกว  ๑๓. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย  
๑๔. นายอดุลย วันไชยธนวงศ  ๑๕. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ  ๑๖. นายอํานวย คลังผา  
๑๗. นายนัจมุดดีน อูมา  ๑๘. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ  ๑๙. พลตรี ศรชัย มนตริวัต 
๒๐ .  นายกมล  บันไดเพชร   ๒๑ .  นายนคร  มาฉิม   ๒๒ .  นายอภิวัฒน  เงินหมื่น   
๒๓. นายวิชัย  ล้ําสุทธิ  ๒๔. นางสาวผองศรี ธาราภูมิ  ๒๕. นายฮอชาลี มาเหร็ม   
๒๖. นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ  ๒๗. นายนราพัฒน แกวทอง  ๒๘. นายยุคล ชนะวัฒนปญญา  
๒๙. นายวิรัตน วิริยะพงษ  ๓๐. นายธนิตพล ไชยนันทน  ๓๑. นายสุวโรช พะลัง  ๓๒. นายสิริพงศ  
อังคสกุลเกียรติ  ๓๓. นายปรีชา สีน้ําเพชร  ๓๔. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท  ๓๕. นายสมนึก  
เฮงวาณิชย และ ๓๖. นายไกร ดาบธรรม  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ถือวาที่ประชุมนี้ได 
คณะกรรมาธิการวิสามัญทั้ง ๓๖ ทาน ไมมีการแกไข ตอไปผมเรียนถามวาพิจารณาญัตตินี้ 
ภายในกี่วัน เชิญครับ  
    นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดนครพนม ขอเสนอ ๙๐ วันครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรอง 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ทานผูใด
มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้มีมติ
ใชระยะเวลา ๙๐ วันใชไหมครับ ก็ถูกตอง ถือวาญัตติ ๒๒ ฉบับผานไป รับไป ๗ ฉบับ  
ตั้งคณะกรรมาธิการ ๑๕ ฉบับ  
 

 - ๑๐๘/๑ 
 



 ๒๓๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๐๘/๑ 
 
   ผมขอเรียนขออนุญาตที่ประชุมนะครับ เนื่องจากวาเราจะปดสมัยประชุม
แลว มีญัตติคางการพิจารณามากก็มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติคือ ทานสุขุมพงศ โงนคํา 
ทานไดเสนอญัตติดวนมาถึงประธานสภา ขอใหนําเรื่องนี้เขาสูการพิจารณา ขออนุญาต 
ที่ประชุมดังที่ผมจะใหเจาของญัตตินี้เรียนตอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบวาจะมีมติอยางไร 
เรียนเชิญครับคุณสุขุมพงศ 
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องดวยขอบังคับที่เราใชอยูเปนขอบังคับใหม ขอ ๕๗  
ซึ่งมีสาระสําคัญที่ตางจากขอบังคับเดิมอยู ซึ่งเดิมนั้นเมื่อสิ้นสมัยประชุมญัตติตาง ๆ นั้น  
จะยังไมตกไปทันทีจนกวาที่ประชุมจะไดขออนุญาตเจาของญัตติเพื่อที่จะใหญัตตินั้น 
ตกไป แตขอบังคับใหมที่เรายกรางขึ้นมาแลวมีผลใชบังคับแลว หากญัตติใดที่เปนญัตติ 
ไมวาจะเปนญัตติดวนหรือญัตติทั่วไปเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งขณะนี้
กระผมไดสํารวจแลววามีอยูดวยกัน ๑๒๘ เร่ือง เปนเรื่องดวน ๒๑ เร่ือง เปนเรื่องที่ 
คางระเบียบวาระ ๙๒ เ ร่ือง และเปนเรื่องใหม ๑๕ เรื่อง ก็ลวนแลวแตเปนเรื่องที่ 
ทานสมาชิกทั้งหลายไดเสนอมาระหวางที่ใชขอบังคับเดิม บางทานก็ยังมีความสงสัยอยูวา 
ไมนาที่จะตกไปตามขอบังคับใหม ซึ่งเมื่อใชขอบังคับใหมแลวหากไมไดรับการพิจารณา 
จึงตองตกไปตามขอบังคับใหม กระผมเห็นวาประเทศชาติประชาชนอาจจะตองเสียประโยชน 
เนื่องจากวาปญหาตาง ๆ ใน ๑๒๐ เ ร่ืองที่ทานสมาชิกไดไปรวบรวมมาระหวางที่ 
ทานไปเยี่ยมพบปะพี่นองประชาชนในกรณีที่มีเหตุการณตาง ๆ เปนความเดือดรอนของ 
พี่นองประชาชนทั้ง ๒๐ กระทรวง ๑๖๐ กวากรมนั้น ผมจึงจําเปนที่จะตองยื่นทําเปน 
ญัตติดวนตอทานประธานเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม เพื่อที่จะขอใหสภานี้ไดมอบญัตติ 
ที่คางอยูขณะนี้ประมาณ ๑๒๘ เร่ือง ประมาณนะครับ ใหมีมติสงใหคณะกรรมาธิการ
สามัญ  หากมี เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใหญัตติดังกลาวนั้นได รับการพิจารณา 
ในคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งเรามีอยูแลว ๓๕ คณะ ก็เขาใจวาทุกเรื่องทั้ง ๑๒๘ เร่ือง 
ก็จะนําไปบรรจุในคณะกรรมาธิการสามัญได จึงขอหารือที่ประชุมนี้วาถาหากเห็นดวยกับ 
 



 ๒๓๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๐๘/๒ 
 
กระผมก็ไดโปรดมีมติใหสงเรื่องที่คางอยูทั้ง ๑๒๘ เร่ือง ใหคณะกรรมาธิการสามัญ 
ไปพิจารณา หากมีคณะกรรมาธิการสามัญแลวครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอเรียนตอวิปฝายคาน
ตรงนี้เลย ทานสาทิตยครับ คือเมื่อผมไดรับพระบรมราชโองการใหเปนประธานสภาแลว  
คณะกรรมาธิการสามัญจะแลวเสร็จเร็วที่สุด ผมยืนยันกับทานตรงนี้เลยครับ ไมตองพูด
เร่ืองนี้แลวเดี๋ยวผมจะตกลงกับทาน วันนี้ผมก็ยังเรียนกับทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ในงานศพ ผมเรียนแลวครับ แลวก็ทานหัวหนาพรรคชาติไทยดวย ผมก็เรียนใหทานทราบแลว 
ผมยืนยันดวยสัจจะลูกผูชายรับรองไมตองหวง เพื่อไมใหเสียเวลาเรื่องนี้ผมเรียนทานสาทิตย 
ทานชวยสรุปสักนิดหนึ่งวาควรไหมหรือไมควร เพราคณะกรรมาธิการสามัญตองตั้งแนครับ 
เชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานที่เคารพ ผมสาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคฝายคาน ผมเรียนทานประธานวา ก็เขาใจถึงความประสงคดี 
ของเพื่อนสมาชิกซึ่งไดลุกขึ้นเสนอญัตติดวนเมื่อสักครูนี้ เร่ืองดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ผมเอง 
เปนหวงเสมอมา ความจริงแลวเจตนากับประสงคดีของทานที่อยากจะใหเร่ืองของญัตติ
ซึ่งคางสภาอยูไดไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการสามัญนั้นก็เปนเรื่องที่มีความตั้งใจที่ดี 
แตอันนี้เปนการชี้ใหเห็นถึงปญหาการทํางานของสภานิติบัญญัติเราประการหนึ่งดวย 
เหตุผลก็เพราะวาญัตติดวนดังกลาวนี้ไมมีใครในซีกของฝายคานไดเคยเห็นมากอน  
จู ๆ ก็มีการยื่นกันวันที่ ๑๓ แลวฟงเสียงสักครูนี้ก็เหมือนตกลงกับทานประธานไว 
เรียบรอยแลว ผมมีความเปนหวงวาการทํางานของสภาเรา 

  
                               - ๑๐๙/๑ 



 ๒๓๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ  ๑๐๙/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมไดตกลงอะไรเลยครับ 
ผมไปเผาศพแลวกลับมานั่งตรงนี้ ไมไดพบคุณสุขุมพงศเลย เพิ่งมาเห็นหนาในหองประชมุ
ตรงนี้ ไมไดตกลงอะไรเลยครับ ขอประทานอภัยดวยความสัตยจริงครับ เพิ่งมาเห็นเรื่อง
ขางบนนี้ครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ตกลงผมพูดตอไดใชไหมครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เรียนเชิญเลยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ขอบคุณครับ ผมเปนหวงเรื่องนี้ 
ก็เพราะวาการยื่นญัตติดวนอะไรของเราทั้งหลายนี่จะตองมีการบรรจุระเบียบวาระ อันนั้น
ก็เปนเรื่องประเพณีปฏิบัติปกติที่ทําตอกันมาตามขอบังคับ แตวาถามีเร่ืองดวนใด ๆ  
ที่อาจจะเปนการยื่นญัตติซึ่งเปนเรื่องเรงดวนก็ดีหรืออาจจะเปนยื่นดวยวาจาก็ดี ก็เปน
เร่ืองที่จําเปนที่จะตองมีการปรึกษาหารือกันอยูพอสมควร เร่ืองนี้มันกระทบถึงมาตรฐาน 
การทํางานของสภาเราครับ ก็เปนเรื่องที่ดีที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันกอนที่จะมี
การปดสมัยประชุมนี้ เพราะตลอดระยะเวลา ๓-๔ เดือนที่ผานมานี้พวกเราก็ทํางาน 
ดวยความยากลําบาก เพราะวาการเลื่อนกระทู ญัตติใด ๆ ก็เปนไปดวยความติดขัด 
กันตลอดเวลา แมแตกระทั่งการไปแกขอบังคับมาแลวก็ตามก็ยังมีปญหาในเรื่องของ 
การทํางานอยู เ ร่ืองนี้ เปนเรื่องที่ความจริงแลวจะตองพิจารณากันใหถองแทดวย  
เพื่อนสมาชิกประสงคที่จะยกเรื่องนี้ใหคณะกรรมาธิการสามัญไปศึกษา แตวาเจตนารมณของ
การยื่นญัตติเขาสูสภานั้นเขาประสงคที่จะใหมีการมาอภิปรายกันในสภาผูแทนราษฎร 
หลายญัตติก็ประสงคที่จะใหรัฐมนตรีมาชี้แจงในที่ประชุมของสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ 
เจตนารมณนี้แตกตางกันอยางสิ้นเชิงครับ แตพอเรามาเสนอเอาในชวงปดสมัยประชุม
และเราก็บอกวานาจะดีสภานี้ก็ควรที่จะอนุมัติใหไป กระผมเขาใจวาอาจจะไมตรงกับ
เจตนารมณของเพื่อนสมาชิกอีกหลายทานซึ่งไมมีโอกาสที่มาพิจารณากันเรื่องนี้ 
กอนหนาที่จะมีการยื่นกัน คุณสุขุมพงศ ประทานโทษเอยนามทาน ก็บอกถูกตองแลววา 
ความจริงตองถามความประสงคเพื่อนสมาชิกกอน นี่ก็เปนปญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้น  
กระผมก็ตองถือโอกาสนี้ทวงติงเอาไวเพื่อที่จะเปนหลักฐานในการทํางานในสภาผูแทนราษฎร
ของเรานะครับ 



 ๒๓๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุทธาทิพ  ๑๐๙/๒ 
 
    ประการที่ ๒ ที่กระผมคิดวามันสําคัญกวาก็คือวาเมื่อปดสมัยประชุม 
ไปแลว เปดสมัยประชุมในวันขางหนา การบรรจุระเบียบวาระตาง ๆ เร่ืองแบบนี้ก็ไมควร
จะใหเกิดขึ้น ที่สําคัญก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ทานประธาน 
ก็พยายามที่จะบอกวาไมตองพูดเรื่องนี้หรอกรูวาจะลุกขึ้นมาพูดแลวก็จะตั้งโดยเร็วที่สุด 
ผมก็จะบอกเพียงแตวาเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ถาเกิดสมมุติ 
เราเตรียมญัตติเอาไวแลวผานขอเสนอญัตติดวนของเพื่อนสมาชิกไปเมื่อสักครูนี้โอกาส 
ที่จะพิจารณากันในแงของคณะกรรมาธิการสามัญก็ไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ผมทวงติงไว 
เพราะวาเรื่องของญัตติที่ทานเสนอสักครูนี้ กระผมคิดวาไมคอยสะดวกใจที่จะมี 
การพิจารณากัน ความจริงแลวถาเราปลอยไปตามขอบังคับของการประชุม จริงอยูแมวา
ญัตติจะตกไปแตวาเมื่อมีการประชุมในสมัยที่สามารถที่จะยื่นญัตติได เพื่อนสมาชิก 
ก็สามารถที่จะยื่นญัตติไดอยูแลว กรณีที่อาจจะมีการตกลงกันเรื่องของคณะกรรมาธิการ
สามัญ เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญเขาไปตั้งกันเสร็จจะในเวลาใดก็ตาม เขาก็อาจจะมี
วาระงานของเขาซึ่งสามารถที่จะไปกําหนดเอาไดในแตละคณะกรรมาธิการ ทําไม 
เราจะตองตีกรอบตั้งแตเบื้องตนดวยการยกญัตติทั้งหมดซึ่งยังไมไดถามความเห็น 
ของสมาชิกในแตละทานที่เปนเจาของญัตติเลยวาเขาเห็นดวยหรือไม แลวก็ยกให
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาไปพิจารณา กระผมก็เห็นวาออกจะไมเปนธรรม 
กับคนที่เปนคณะกรรมาธิการในแตละคณะดวย อยาลืมวาเจตนารมณของขอบังคับเรา 
ก็เห็นวาหมดสมัยประชุมหนึ่งญัตติบางอันก็มีความลาสมัยไปโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็มี 
เพราะฉะนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการเขาตั้งขึ้นมา งานใหม ๆ ปญหาใหม ๆ จากประชาชน 
หลายเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นได อันนี้ก็ตองแสดงความคิดเห็นเอาไว   
   ประการที่ ๓ ผมขอถือโอกาสนี้สักนิดหนึ่งในการที่จะพูดถึงเรื่องการทํางาน
ของสภาเรา ทานประธานสภาเพิ่งเปนใหมในวันนี้นะครับ ทานก็คงจะทราบวามีปญหากัน
หลังจากที่ทานขึ้นทําหนาที่ในวันนี้ กอนหนาที่จะมีการอานพระบรมราชโองการ ในสภานี้ 
ก็มีการถกเรื่องนี้กันพอสมควร ที่สุดแลวทานรองประธานซึ่งทําหนาที่ประธานในขณะนั้น 
ก็ไดยอมรับและทานก็ไดกลาวขออภัยตอสมาชิกทั้งหลายในที่ประชุมแหงนี้ กระผมเขาใจวา 
 



 ๒๓๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุทธาทิพ  ๑๐๙/๓ 
 
เมื่อทานประธานกลับมาแลว เร่ืองนี้ทานจะไดมีการกลาวเรื่องนี้อะไรบางอยางที่เปน 
การขออภัยตอสภาแหงนี้ในกรณีที่เกิดขึ้น --------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๑๐/๑ 



 ๒๓๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุภาภรณ ๑๑๐/๑ 
 
แตก็ไมมี ผมวาอันนี้มันเปนสัญญาณที่ไมคอยดี เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาเราเริ่มตน 
ที่ผิดอยางนี้ โอกาสที่เราจะทําผิดอีกในอนาคตก็มีขึ้นมาได ผมเรียนทานประธานวา  
พวกเราฝายคานใหความรวมมือเต็มที่ในการทํางานสภา แตอยากเห็นทานรักษาศักดิ์ศรี  
รักษาเกียรติ รักษาความเปนกลางในการทําหนาที่ในฐานะประธานอยางเต็มที่ ผมคิดวา
นั่นจะทําใหสภานิติบัญญัติของเรามีความสงาแลวก็สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสมาชิก 
สภานิติบญัญัติ 
    ในทายที่สุดนี้ผมขอเรียนทานประธานอีกนิดเดียวเทานั้นวา สภาเรา 
อาจจะมีการเปดสมัยวิสามัญก็ดีหรือสมัยสามัญนิติบัญญัติที่จะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ 
อยากเรียกรองทานประธานก็คือวาเราจะตองทําอยางไรใหสภาของเราทําหนาที่ 
อยางเปนอิสระ เราควรจะมีการกําหนดวาระที่เปนของเราในการตอบสนองการแกปญหา
ของประชาชน จะปดสมัยประชุมไมกี่นาทีนี่ครับ สภานี้เปนสภาแรกครับไมมีการพิจารณา
กฎหมายในสภานี้ เลยแมแตฉบับเดียว  ผมวาทานประธานอยู ในสภานี้นานครับ  
แลวนานกวาพวกเราหลายคนที่อยูที่นี่ ทานก็คงเห็นวานี่คือความผิดปกติอันหนึ่ง  
ถาเราแยกรัฐบาลกับสภา สภาตองทําหนาที่ในการกระตุนตรวจสอบการทํางานของ 
ฝายบริหารดวย อันนี้คือศักดิ์ศรีของเรา แลวประชาชนก็จะพอใจในการทํางานของ 
สภาผูแทนราษฎรของเรา ผมก็ถือโอกาสนี้ละครับที่จะกราบเรียนทานประธาน ไมอยางนัน้
ก็ ไม มีโอกาสที่จะลุกขึ้นทําหนาที่ ในการที่จะอภิปรายเรื่องอยางนี้ เพราะจะปด 
สมัยประชุมแลว เฉพาะฉะนั้นกรณีญัตติของคุณสุขุมพงศ ผมก็ขออนุญาตทวงติงเอาไว
อยางนี้ สวนทานคิดวาควรจะดําเนินการตออยางไรก็อยากจะรับฟง แลวอยากจะฝาก 
เปนประการสําคัญก็คือศักดิ์ศรี ความถูกตอง และการยึดหลักการของสภาผูแทนราษฎร 
ของเราครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ขอสังเกตที่ดี
ที่สุดของทานสาทิตย ผมจะรับไวพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  
   นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณจุมพฏ คุณจุมพฏ
ยกมือนานกอน  



 ๒๓๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุภาภรณ ๑๑๐/๒ 
 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ 
พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมเปน ส.ส. ใหม 
สมัยแรกไมทราบเรื่องระเบียบประเพณีปฏิบัติ เพราะผมถือแตขอบังคับกับรัฐธรรมนูญ 
ในการทําหนาที่ กระผมเขาใจวาญัตติที่ทานสุขุมพงศ โงนคํา ขออภัยที่เอยนาม ทานได
เสนอนั้น เปนการเสนอตามขอ ๕๗ คือขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  
โดยเห็นวาญัตติรอยกวาญัตตินั้นมีประโยชนตอพี่นองประชาชน ถาญัตติเหลานี้จะตกไป 
ตามขอบังคับ ขอ ๕๗ ซึ่งบัญญัติขึ้นใหมก็จะเปนที่นาเสียดาย ผมคิดวาญัตติที่เสนอ 
อยางนี้นาจะเปนการขอยกเวนการใชขอบังคับ ขอ ๕๗ ผมมีความเห็นวาถาสภาแหงนี้ 
จะมีมติใหสงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมาธิการซึ่งจะตั้งขึ้นในไมชานี้ กระผมเชื่อม่ัน 
ในทานประธานวาจะสามารถใช อํานาจบารมีของทานประธานซึ่งอาวุโสสูงสุด 
ในสภาแหงนี้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นมาภายในการเปดประชุมสมัยวิสามัญ 
ในเดือนหนา ประโยชนก็จะตกกับพี่นองประชาชน สวนญัตติบางญัตติอาจจะลาสมัยไป
อยางญัตติของกระผมที่เสนอไวใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการบังคับใช
รัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาการเมืองไทยนั้นอาจจะลาสมัยไป เพราะอาจจะมีสมาชิกบางทาน
ไดเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเขามาซึ่งกระผมเองก็มิไดลงชื่อในญัตตินั้น 
กับเพื่อนสมาชิกอื่น เพราะผมยังยืนยันวาควรศึกษาปญหารัฐธรรมนูญกอน แตผมมี
ความเห็นวาควรที่สภาแหงนี้จะไดอนุมัติใหทางสภาสงญัตติที่คางพิจารณาไวโดยมิให 
ตกไป อันเปนการยกเวนการใชขอบังคับ ขอ ๕๗ ที่บอกวาใหญัตติตกไปนั้นก็จะเปน
ประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางสูงสุดครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตางคนตางมีเหตุและมีผล
ทั้งใหมและเกาครับ เกาเปนสนิมก็ได ใหมไมมีลอลื่นก็ได เอาอะไรแนนอนไมได ฉะนั้น 
ก็ตองแลวแตที่ประชุมจะมีความเห็นอยางไร เชิญคุณวิทยาครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) :  ขอบคุณทานประธานสภาครับ 
กระผม วิทยา บุรณศิริ ส.ส. พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๑๑/๑ 



 ๒๓๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                          ประภาลักษณ ๑๑๑/๑ 
 
ตัวกระผมนี่ไดเสนอญัตติตอสภาผูแทนราษฎร เพื่อขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
สงรายงานผลการพิจารณาการศึกษาเรื่องการเปดกาสิโนในประเทศไทยใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานสุขุมพงศนะครับ บังเอิญญัตติของผม
อาจจะตางกบัคนอื่น และผมก็ตองขออนุญาตเพื่อนสมาชิกและขอขอบคุณเจาหนาที่สภา
ซึ่งจัดเตรียมเอกสารไวแลว ไมไดมีสิ่งใดเพียงแตวาขออนุญาตสภาแหงนี้สงเอกสารที่เคย 
ผานการพิจารณาสมัยป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ซึ่งในอดีตสภาแหงนี้ก็เคยไดพิจารณามาแลว  
แตเพื่อใหประโยชนเกิดกับงานของรัฐบาลในการที่จะศึกษาหรือการที่จะจัดตั้งเรื่องกาสิโน
หรือเปนประโยชนในการที่ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล และผมคิดวากระบวนการ 
ที่จะสงไปใหคณะกรรมาธิการตามที่ทานสมาชิก ขออนุญาตเอยนาม ทานสุขุมพงศ 
ไดกลาวนั้น ตัวของผมนั้นตางกับของคนอื่นนะครับ ผมเพียงแคขออนุญาตสภาแหงนี้ 
เพื่อใหญัตติที่มีอยูของผมนั้นไมตองไปตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อจะเปลืองงบประมาณอะไร 
ของสภาแหงนี้อีก ผมเพียงแตขออนุญาตที่ประชุมสภาแหงนี้วาขอสงเอกสารที่สภา 
ไดจัดทําไวแลวในสวนหนึ่งใหรัฐบาล แลวก็ใหทานสมาชิก ขออนุญาตที่ประชุมดวยครับ
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ไมจําเปนตองขออนุญาต 
ที่ประชุม มีสิทธิในการที่จะยื่นตอประธานไดทันที ประธานใหเจาหนาที่ตรวจสอบดูวา 
ไมผิดกฎหมายก็สงตอไปใหรัฐบาล ไมตองหวงเรื่องนี้ครับ 
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  เนื่องจากวามันเปนญัตติที่ผม
เสนอครับทานประธาน ขอกราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานสุขุมพงศครับ 
  นายสุขุมพงศ  โงนคํา (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ  โงนคํา เมื่อสักครูถึงแมวากระผมจะไดยื่นเปนญัตติดวนไปแลว ตั้งแต 
วันที่ ๑๓ ครับ แตเนื่องจากวากระผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับผูยื่นญัตติ
ทั้งหลาย ผมจึงไดกรุณาหารือวาถาที่ประชุมนี้เห็นพองดวยกับกระผมเปนเอกฉันท 
ก็นาที่จะกระทําได เมื่อสักครูทานตัวแทนจากพรรคประชาธิปตย ทานก็ไดใหขอคิด 
 



 ๒๓๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                          ประภาลักษณ ๑๑๑/๒ 
 
หลายเรื่องที่เปนประโยชนอยางยิ่ง กระผมก็เห็นวาทานไมไดคัดคานที่จะใหมีการสงตาม 
ญัตติที่กระผมเสนอ ผมก็เห็นวาถาที่ประชุมนี้ไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น ก็นาที่จะ 
ดําเนินการที่กระผมยื่นญัตติได จึงขอหารือที่ประชุมนี้อีกครั้งหนึ่งครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณบุญยอดเห็นยกมือ
เดี๋ยวจะหาวาผมมองไมเห็น เชิญครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  ขออนุญาตตองหารือกับทาน
เพราะวาอยางญัตติเร่ืองกาสิโน ผมก็มีคําถามครับวาแลวทานจะไปยื่นกับคณะกรรมาธิการ
ชุดใดที่จะเปนคณะกรรมาธิการสามัญนะครับ แลวการที่เรามีขอบังคับใหมเราก็นาจะใช 
ขอบังคับใหมที่เกิดขึ้น เพราะวาไมอยางนั้นแลวเราก็ไมรูจะไปรางกันเพื่ออะไร แลวก็ตอง 
ขออนุญาตที่จะขออีกนิดเดียวก็คือวา ถาจะมีการประชุมในสมัยหนาหรอืวาสมยัวสิามญันัน้
ขอใหใชขอบังคับ ขอ ๑๑ ดวย เร่ืองของการถายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศนที่แพรภาพอยางทั่วถึง ซึ่งก็เขาใจวาในการใชขอบังคับซึ่งเกิดขึ้นในชวงทายนี้
ทานอาจจะประสานงานไมทัน ผมตองขออนุญาตใหทานประธานไดสั่งฝายเลขาธิการ 
ใหชวยประสานงานกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนซึ่งชาวบานจะรับได 
อยางทั่วถึงจะไดเห็นภาพการทํางานที่แทจริงในสภาแหงนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานตัวหลักละครับ ทานตอง
เสนอแนะประธาน เพราะประธานไมคอยรูเร่ืองในเรื่องโทรทัศนเร่ืองอะไรนะครับ ก็ขอให
คุณบุญยอดไดบอกก็แลวกันวาจะตองทําเรื่องอยางไร ปรึกษาผมเปนการภายในที่หองไดเลย 
เพราะตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะทําอะไรไดตามที่สมาชิกตองการแลวก็ตามขอบังคับซึ่งไมผิด
ตัวบทกฎหมาย เชิญคุณชลนานครับ กอนที่จะถึงทานอภิชาตทีหลังนะครับ  
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชลนาน ศรีแกว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน ผมขออนุญาตทานประธาน 
ในขอเสนอญัตติของทานสุขุมพงศที่เสนอเปนญัตติดวนเพื่อที่จะใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา 
มีมติใหความเห็นชอบที่จะนําญัตติที่คงคางอยูทั้งหมดไมวาจะเปนญัตติดวนหรือญัตติทั่วไป 
 



 ๒๔๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                          ประภาลักษณ ๑๑๑/๓ 
 
ตามจริงวันนี้ทานไดนําเสนอตอสภาใหคณะกรรมาธิการสามัญนําไปพิจารณาศึกษาตอ  
ผมขออนุญาตมีความเห็นอยางนี้ครับทานประธาน ---------------------------------------------- 
 

 - ๑๑๒/๑ 
 
 

                
 

 



 ๒๔๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           จงถนอม ๑๑๒/๑ 
 
ถาจะดําเนินการเหมือนที่ทานสุขุมพงศเสนอตองขออนุญาตเอยนามทาน ประการแรก 
ผมขออนุญาตที่จะพิจารณาตามขอบังคับที่เรากําลังใชอยูคือ ขอบังคับ ป ๒๕๕๑  
เห็นดวยกับทานจุมพฏ ขออนุญาตเอยนามทาน วาทานตองขออนุญาตยกเวนขอบังคับ 
ขอ ๕๗ กอนกรณีจะใช แตถาสมมุติอางถึงขอบังคับ ขอ ๔๗ (๓) ขอใหสงปญหาไปยัง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา ทานประธานครับ ขอนี้ผมมีความเห็นแยงกับทานจุมพฏ 
นิดหนึ่ง ตองขออนุญาตที่กราบเรียนชื่อทานอยางนี้ มันเปนปญหาที่กําลังพิจารณาอยู 
ที่เรายังไมพิจารณาตอแตมีมติวาสงไปคณะกรรมาธิการเลย นั่นคือเร่ืองที่เรากําลัง
พิจารณาอยู แตประเด็นที่เปนญัตติตรงนี้ไมใชปญหาที่เรากําลังพิจารณาแตเปนญัตติ 
ที่คางอยูในวาระการประชุมนาจะใชขอ ๔๗ (๓) ไมได เพราะฉะนั้นถาทานประธาน 
จะใหสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบตามทานสุขุมพงศตองใชการยกเวนขอบังคับ ขอ ๕๗ กอน 
ประการที่ ๒ กรณีถาสภาแหงนี้มีมติชัดเจนวาทั้งหมดนี้ยกใหคณะกรรมาธิการสามัญ 
ไปศึกษา ชอบไหม ถูกตองไหม เปนธรรมไหม สมเหตุสมผลไหม อันนี้ตอบไมไดครับ 
ผมเห็นดวยกับสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดอภิปรายใหความเห็นวาบางเรื่องเปนเรื่องที่ลาสมัย
ไปแลว โดยเฉพาะญัตติที่เขียนเปนเรื่องดวนตาง ๆ เปนเรื่องลาสมัยไปแลวอาจจะ 
ไมจําเปนตองเสนอใหมหรือไมจําเปนตองนําไปพิจารณาเลย แตถาสภาแหงนี้มีมติวา 
ตองเอาไปพิจารณาเขาตองไปพิจารณาก็เสียเวลา เสียโอกาสของคณะกรรมาธิการสามัญ
นั้น ๆ ไป นั่นขอสังเกตผมขอที่ ๑ นะครับ  
  ขอที่ ๒ ถามวาถาญัตติเหลานี้ตกไปสามารถนํามาเสนอใหมไดหรือไม 
ในสมัยประชุมคราวตอไป แนนอนครับสมัยสามัญนิติบัญญัติเสนอไมได ก็เวนไป ๔ เดือน 
คือ ๖ เดือน แตทานมีสิทธิที่จะนําญัตติเหลานี้ไปเสนอในสมัยสามัญทั่วไปในป ๒๕๕๒  
ไดอีกถาไมแตกตางจากญัตติที่มันตกไปก็เสนอใหม ถาเปนญัตติที่มีความสําคัญอยู 
ก็สามารถนําไปเสนอใหมได กรณีสมาชิกมีความเห็นมีความจําเปนวาจะตองใหสภาแหงนี้ 
ชวยกันพิจารณาจะตองใหรัฐบาลรับเร่ืองปญหาไป จะตองใหมีคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาซึ่งเปนเรื่องสําคัญก็นาจะกระทําได แตถาสมมุติมีมติแลวไปตัดสิทธิ
สมาชิกเขา ผมก็ไมคอยเห็นดวยเทาไรนักนะครับ  



 ๒๔๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            จงถนอม ๑๑๒/๒ 
  
   ขอที่ ๓ กรณีถาสมาชิกมีความลําบาก คณะกรรมาธิการมีความลําบาก 
เรามีทางเลือกไหมครับใน ๒ ลักษณะ ผมขออนุญาตเสนอตามญัตติของทานสุขุมพงศ 
เปดทางเลือกเอาไวครับ มีมติเห็นชอบวากรณีเจาของญัตติใดมีความเห็นที่จะดําเนินการ
ดังตอไปนี้  ๑. เสนอคณะกรรมาธิการสามัญก็สามารถดําเนินการได ๒. จะนําไปเสนอในคราว 
ประชุมสมัยสามัญทั่วไปในสมัยตอไปก็สามารถกระทําได เปดทางไวไดไหมครับ เพื่อเปน
ประโยชนกับสภา เพื่อเปนประโยชนกับสมาชิก เพื่อความสะดวกในการทํางาน ขออนุญาต
นาํเรียนเสนอทานประธานครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณจุติ ไกรฤกษ ครับ 
  นายจุติ  ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก กระผมเคารพในความเห็น
และความเจตนาดีของทานสมาชิก ทานสุขุมพงศ โงนคํา ขออภัยที่เอยนาม แตวากระผม
ก็ยังไมสามารถคิดแกประเด็นตกในประเด็นที่วาญัตติดวนซึ่งกระผมก็มีคางอยูในนี้ 
หลายญัตติเหมือนกันวาในกรณีที่เปนญัตติที่ขอใหเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแลว
จะไปอยูในคณะกรรมาธิการสามัญไดอยางไร ผมก็ยังไมทราบวาจะแกปญหานี้อยางไร 
ปญหาที่ตามมาอีกก็คือวาเมื่อทานตองการใหสงญัตติเหลานี้เพื่อไปแกปญหาของ
ประชาชนไปคณะกรรมาธิการสามัญแลว ถามวาอํานาจในการบรรจุหรือจัดระเบียบวาระนี้
ขึ้นอยูกับประธานคณะกรรมาธิการสามัญใชหรือไม ถาใชอะไรจะเปนหลักประกันวา 
ไม มี ญัตติ อ่ืนที่ เ ร งด วนกว ามาแทรกแซงซึ่ งอยู ในดุลยพินิจของท านประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญ แลวก็จะมีอะไรเปนหลักประกันวาคณะกรรมาธิการสามัญ 
ที่จะตั้งขึ้นมาตามที่ทานประธานไดดําริวาในอนาคตอันใกลนี้งานก็ทวมแลวเรื่องที่ 
จะตองทําก็มีอีกเยอะ ผมก็ยังมองไมออกวาจะแกปญหาไดอยางไร เพราะฉะนั้นจริง ๆ 
ดวยความเคารพจริง ๆ  ------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๑๓/๑ 
    



 ๒๔๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สิริพร ๑๑๓/๑ 
 
ผมยังไมเห็นดวยกับญัตติของทานสุขุมพงศ แลวก็ขออภัยที่ทําใหบรรยากาศเสีย แตวา 
ไมเห็นดวยจริง ๆ แลวผมก็เห็นในหลายประเด็นซ้ํากับทานสมาชิกจากจังหวัดนาน ก็เลย
อยากจะบันทึกไวเปนหลักฐานวามันมีปญหาหลายอยางไมสามารถเปนญัตติที่เหมาเขง
ไดหมด เพราะแตละเร่ืองนั้นไมเหมือนกันครับทานประธาน ฉะนั้นดวยความเคารพในเจตนาดี
ของเพื่อนสมาชิก ผมก็ขออภัยดวย แตวาผมไมเห็นดวยจริง ๆ ขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ 
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ผมเขาใจเจตนาดี 
ของทานสุขุมพงศ โงนคํา ขออภัยที่เอยนามเมื่อสักครู เหมือนกับที่ทานสมาชิกหลายทาน
ไดนําเสนออยูแลว บังเอิญผมมีญัตติที่คางพิจารณาอยู ๑ เ ร่ืองคือ เ ร่ืองขอใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการคุมครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน 
และการสงเสริมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ผมเสนอญัตตินี้ก็เพื่อตองการตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเพื่อศึกษาปญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ แลวบังเอิญเมื่อมีการรางขอบังคับในชวงที่มี
การยกรางก็ใหมีคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนขึ้นมา ผมก็คิดวาญัตตินี้ยังไมเขาสูสภา 
ก็ไมเปนไร เพราะจะมีคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องนี้โดยตรงอยูแลว แตเมื่อขอบังคับ
ออกมาตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรใหไปรวมคณะกรรมาธิการ
สื่ อสารมวลชนรวมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาทางการเมืองก็กลายเปน
คณะกรรมาธิการชุดใหม ซึ่งไมแนใจเหมือนกันวาจะศึกษาปญหาเรื่องนี้ไดละเอียด
รอบคอบลึกซึ้งเหมือนกับที่ผมมีความตั้งใจที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม 
เพราะฉะนั้นผมคิดวาก็จะเปนปญหาเหมือนกับที่ทานจุติ ไกรฤกษ ไดนําเสนอวา  
เมื่อเร่ืองนี้ถูกนําเขาสูคณะกรรมาธิการการพัฒนาทางการเมืองและสื่อสารมวลชน  
และการมีสวนรวมของประชาชนจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไม แลวผมก็ 
ไมม่ันใจวาองคประกอบของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชน 
และการมีสวนรวมของประชาชนที่จะตั้งขึ้นในอนาคตจะประกอบดวยใคร มาจากไหน  
มีทิศทางการทํางานอยางไร ผมไมแนใจวาญัตติของผมที่นําเสนอ สมมุติวาถูกโอน 
 



 ๒๔๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สิริพร ๑๑๓/๒ 
 
เขาไปอยูคณะกรรมาธิการชุดนั้นจะไดรับการพิจารณาสมตามเจตนารมณของผมหรือไม 
เพราะฉะนั้นถาญัตติเร่ืองนี้ตองตกไปผมคิดวาก็ไมมีปญหา มีสภาขึ้นมาสมัยหนาประชุม
สมัยสามัญทั่วไปผมก็พรอมที่จะเสนอญัตติอันนี้ขึ้นมาใหมก็ได เปนปญหาอมตะอยูแลว
ครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสมเกียรติ ศรลัมพ เชิญครับ 
   นายสมเกียรติ ศรลัมพ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผม สมเกียรติ ศรลัมพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
พรรคเพื่อแผนดิน  
   ประการแรก ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ใหญัตติแตละญัตติที่หมดวาระ
สมัยประชุมเปนอันตกไป เพราะผมเปนกรรมาธิการคนหนึ่งในการพิจารณาวาถาสมมุติวา
ญัตตินี้ไมตกไป ป ๒๕๕๒ จะมีญัตติใหมเสนอที่ทันสมัยก็จะตอทายอีกเปนอันดับที่  
รอยกวา เพราะฉะนั้นแลวเราจะเห็นญัตติที่คาสภาเปนญัตติที่ลาสมัย เสร็จแลว 
เวลานําเสนอสภาจะเปนญัตติที่ไมนาฟง เพราะฉะนั้นแลวที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
ที่พิจารณาจึงเห็นวาตกไป ญัตติใดที่ใครเห็นวาทันสมัยก็สามารถนําเสนอในวาระ 
ที่เสนอได ผมเชื่อวาทุกคนก็สามารถทําได ทีนี้ประเด็นที่ทานสุขุมพงศไดเสนอผมคิดวา
เปนเจตนาดีเพราะอะไรครับ เพราะถึงแมวาทานเสนอญัตตินี้ก็ตกไปอยูแลว ตกไปครับ 
ไมใชมีผลทําใหญัตตินี้สามารถดําเนินการไดในป ๒๕๕๒ เมื่อตกไปทานเห็นวาบางครั้ง 
บางเรื่องทานสมาชิกยังสามารถนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญได แมแต
เร่ืองที่ทานเสนอเมื่อสักครูนี้ ทานไมตองหวงสมาชิกทุกคนผมเชื่อวาตระหนักในการทํางาน
ใหประชาชน แมการสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองมันจะมีคณะอนุกรรมาธิการ 
ที่ทานสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการวาดวยเฉพาะเรื่องนั้น อยางนอยแทนที่จะตกไป  
ก็ยังมีเร่ืองนําเขาในการเสนอ ผมเชื่อวาเปนความใจกวางของทาน วันนี้ผมเห็นดวย  
แลวผมอยากใหทานสมาชิกไมไดมีขอเสียอะไรเลยในการเสนอญัตติของทานนั้น  
แลวลําดับตอไปผมเชื่อวาในเมื่อคณะกรรมาธิการยังไมเกิดขึ้น สํานักงานเลขาธิการ 
คือสํานักกรรมาธิการก็ตองเอาญัตติทั้งหลายไปจําแนกแจกแจงวา --------------- - ๑๑๔/๑ 

 



 ๒๔๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                           พรภิมล ๑๑๔/๑ 
 
ญัตติใดบางมีขอเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมาธิการสามัญตามขอบังคับที่เกิดขึ้น
เตรียมทําไวเรียบรอย เมื่อทําเสร็จแลวเปนเจตนารมณของที่ประชุมใหญ ถาเราไมมีมติ
วันนี้ วันพรุงนี้ก็ตกไปเรียบรอย แตตอนนี้ยังไมตก แตเปนเจตนารมณของที่ประชุมสภา 
ในโอกาสสุดทายวาตองนําเสนอ เมื่อคณะกรรมาธิการของสภานี้ไดจําแนกแจกแจง 
เสร็จเรียบรอยแลวพอถึงการเปดประชุมหลังจากมีมติคณะกรรมาธิการสามัญเขาก็ 
จะจัดลําดับวา เรื่ องนี้ เขาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  เ ร่ืองนี้ เขา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เร่ืองนี้เขาคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม  
ก็สุดแตประธานจะนําเสนอ ผมเชื่อแนใจวาประธานทุกคนเขาจะมีเ ร่ืองมารอรับ  
แลวถาประธานเห็นวาเรื่องนี้ไมสมควร ประธานอาจจะมีมติวายังไมจัดลําดับเรงดวนก็ได 
แตขึ้นอยูกับตัวเจาของญัตติก็ไปคอนวินซ (Convince) ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญวา
เรงดวนจริง ๆ ลองเอาเขามาพิจารณา แตถาเขาไมพิจารณาในวาระหนาซึ่งตกอยูแลว
ทานก็เอาเขาได ผมเช่ือวาเปนความใจกวางของทานสุขุมพงศจึงอยากจะใหทุกคน
สนับสนุนดวยครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  คุณพิษณุ หัตถสงเคราะห 
เชิญครับ  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  พิษณุ  หัตถสงเคราะห  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดหนองบัวลําภู  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมเปนผูหนึ่งที่ไดยื่นญัตติแลวก็ยังคางคา
อยูในการพิจารณาของที่ประชุมแหงนี้ แลวก็คิดวาถาหากวาขอบังคับ ขอ ๕๗ ไดบังคับใช
ญัตติที่ผมยื่นไวที่จะใหสภาพิจารณาในเรื่องประเด็นปญหาที่ผมจะนําเรียนสภาแหงนี้ 
ก็จะตกไปดวย ทานประธานครับ ตองขอขอบพระคุณทานสุขุมพงศที่ไดยื่นญัตติดวนนี้
ขึ้นมาซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่จะทําใหสามารถนํางานที่คั่งคางอยูไปสูคณะกรรมาธิการ
สามัญ ซึ่งคิดวาทานประธานก็จะเรงจัดใหมีขึ้นในเร็วนี้อยูแลว ก็ถือวาเปนขาวดีใหกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทาน ทานประธานครับ ยกตัวอยางของผม ปญหาที่ผม 
เสนอไวเปนญัตติเร่ืองบินกอนผอนทีหลังโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ผมไดพยายาม 
 



 ๒๔๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                           พรภิมล ๑๑๔/๒ 
 
ที่จะนําเสนอญัตตินี้สูสภาแหงนี้เพื่อใหพิจารณากันแลวก็นําไปสูการปฏิบัติซึ่งยังไปไมถึง 
แตถาหากวามีการเปดชองเอาไวใหผมสามารถไปชี้แจงในคณะกรรมาธิการสามัญ 
ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ก็จะไดเปนชองทางที่ผมสามารถจะดําเนินงานที่คั่งคางอยู 
ใหบรรลุผลสําเร็จได ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากเรียนอยางนี้วาขอเสนอของ 
ทานสุขุมพงศอาจจะถือเปนทางเลือกหรือออปชั่น (Option) ก็ได อยางทานสมาชิกบางทาน
ที่คิดวาญัตติของตัวเองลาสมัยก็ไปยืนยันวาไมติดใจ แตทานใดที่คิดวาญัตติของตัวเอง
เปนประโยชนก็สามารถที่จะไปยืนยันในคณะกรรมาธิการสามัญแหงนั้น เพราะฉะนั้น 
ผมจึงเห็นวาการเปดชองตรงนี้ไวก็ไมไดเสียหายอะไรแลวก็ไมตองไปรอจนถึงปหนา  
ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญแพทยหญิงมาลินี 
แหงนครสวรรค เชิญครับ 
  นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน) : ขอบคุณคะ ทานประธานคะ ดิฉัน 
แพทยหญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
นครสวรรค ดิฉันอยากจะขอบคุณทุกทานที่เปดโอกาส แลวก็ในการที่จะทํางานของเรา
อยางนี้ ดิฉันคิดวาจะอธิบายนิดหนอยคะวาเรื่องของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น 
มันเปนเรื่องเฉพาะ เฉพาะเรื่อง อยางดิฉันก็มีญัตติเสนอเรื่องไขหวัดนกซึ่งจะตองใช 
ทั้งทางฝายเกษตรดวย ทางฝายสาธารณสุขดวย หลาย ๆ ฝายรวมกัน เขามารวมกันแกปญหา  
แลวก็ติดตามงานชิ้นนี้ เพราะฉะนั้นจะไปสงคณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่ง
อยางเดียวคงไมได เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวานาจะตองเปดชองทางวาใหเราเลือก 
ใหผูเสนอญัตติเลือกวาเราจะเสนอญัตติใหมอีกครั้งหนึ่งหรือไม หรือวามันสงบแลวก็ 
จะเลิกกันไป หรือวาจะสงไปอยูคณะกรรมาธิการคณะใดก็วากันไป เพราะฉะนั้น 
ขออนุญาตใหทานประธานพิจารณาดวยวาควรจะเปดชองทางให ขอบคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเชาวรินครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
 



 ๒๔๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                           พรภิมล ๑๑๔/๓ 
 
พรรคพลังประชาชน กระผมคิดวาเจตนาของการเสนอญัตตินี้ก็เพียงเพื่อจะหยิบมาหารือ 
ที่สมาชิก ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

             - ๑๑๕/๑  



 ๒๔๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๑๕/๑ 
 
ขอเอยนามนิดหนึ่งเพื่อเปนเกียรติประวัติก็คือคุณสุขุมพงศไมไดมีเจตนาอื่นเลยดวย 
ความปรารถนาดีดวยเห็นวาญัตติ ๑๒๘ เร่ืองที่สมาชิกเสนอเขามาทั้งหลายทั้งปวง  
ถาปลอยใหมันตกไปตามขอบังคับ ขอ ๕๗ อยางนี้ มันจะไปสอดรับกับคํากลาวที่ 
ทานนายกรัฐมนตรีชอบพูดอยูเสมอวาเสียของ เมื่อเกรงวาจะเสียของจึงเสนอเรื่องนี้เขามา
หารือ ทานสมาชิกบอกวาควรจะเปดชองไวก็ไมไดปดกั้นวาเปดสมัยสามัญ ป ๒๕๕๒ 
ทานเสนอเรื่องนี้ไมได ทานก็สามารถเสนอเขามาได ผมฟงดูแลวบางครั้งความปรารถนาดี 
ของสมาชิกดวยกันก็ไปเจอกระแส ไปเจอกระแสกันอยางนี้เมื่อมีความเห็นตางผมเชื่อวา
คุณสุขุมพงศคงจะไมดึงดันไมเห็นดวยก็ถอนก็เทานั้นเองญัตติ ๑๒๘ เร่ืองก็เสียของไป  
แตผมเองอยากจะกราบเรียนทานประธาน ถาหากวาพิจารณารับขอเสนอของคุณสุขุมพงศ
ญัตติ ๑๒๘ เร่ืองก็ยังอยู แลวคณะกรรมาธิการสามัญที่จะตั้งขึ้นในอนาคตอันใกลเขาก็ไปศึกษา 
อันไหนทําไดอันไหนทําไมไดก็ไปกลั่นไปกรองเทานั้นเองละครับ ผมขออนุญาตทานประธาน 
อีกนิดเดียว อยางกรณีที่ผมเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องกาสิโน  
บางทานอาจจะมองวาเปนเรื่องที่ชั่วราย กาสิโนเปนอบายมุขอะไรตออะไร แตจริง ๆ แลว
ผมเจตนาอยากจะศึกษาวาประเทศไทยเคยมีกาสิโนมาแลว เราจะไดใช อํานาจ
คณะกรรมาธิการวิสามัญไปขอใบนั้นครับ เพราะผมไปเจรจาเขาบอกวาขอดูไมได แตถา 
จะซื้อก็จะขายใหนาสนใจครับ เคยตั้งกาสิโนมาแลวแตมายุติตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒  
เพื่ออยากจะมาศึกษาใหลูกไทยหลานไทยรูวานี่เวลานี้เพื่อนบานของเรารอบตะเข็บ
ชายแดนบอนของประเทศเพื่อนบานมากมายกายกองไปดูเถอะทานประธาน ลูกคาที่อยู
ในบอนนี่ไทยลวน ๆ เลยครับ ดีดหัวผูเลนไดเลยคนไทยทั้งนั้นไมมีตางชาติเลย เราไมมี
ปญญาที่จะไปปองกันเงินไทยไมใหร่ัวไหลออกนอกประเทศก็ศึกษาดูวาเราจะทําอยางไร 
หาลูทางอะไรที่จะปองกันไมใหเงินไทยรั่วไหลออกนอกเทานั้นเอง ก็ถูกมองวาเปนเรื่องที่ 
ชั่วรายอะไรตาง ๆ ก็แลวแตที่ประชุม แตผมยืนยันวาสมัยหนาถาสภายังอยูป ๒๕๕๒ ผมก็ 
จะยื่นอีก มีโอกาสถาไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญก็จะไดใชอํานาจคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไปเรียกใบอนุญาตกาสิโนของคนไทยนั้นมาศึกษากันใหถองแท เจตนามีเพียงแคนี้  
ผมสนับสนุนคุณสุขุมพงศ แตตั้งขอสังเกตวาถาหากวาเรื่องนี้ไมเปนเอกฉันท ขอเสนอแนะวา 
ถอนไปเถอะครับ ขอบคุณครับ 



 ๒๔๙
 สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๑๕/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณณัฐวุฒิครับ 
   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย ดวยความเคารพทาน  
ขออนุญาตเอยนามทานสุขุมพงศนี่นะครับ ทานกรุณามีความปรารถนาดีตอเพื่อนสมาชิก
ที่พยายามจะรักษาญัตติดวน ญัตติทั่วไปดี ๆ เหลานี้ไว ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานครับ ขอบังคับการประชุมฉบับนี้เพิ่งเริ่มใชไดมาเพียงสัปดาหเดียวนี่นะครับ  
เรานาจะใหเปนไปตามขอบังคับที่กําหนดไว ผมขออนุญาตเรียนทานประธานอยางนี้วา 
สมมุติวาสภาแหงนี้ไดผานญัตติที่ไดเสนอในวันนี้ครับ ในสมัยตอไปที่มีการเสนอญัตติ 
ในสมัยสามัญทั่วไปก็จะมีญัตติอยางนี้คางในที่ประชุมอีก ในสมัยหนาก็ตองมาขอยกเวน
การใชขอบังคับฉบับนี้อีกใชไหม ลองนึกดูครับทานประธาน ถาอยางนั้นแลวกราบเรียน
ทานประธานครับ ถาขอบังคับ ขอ ๕๗ มีปญหา ผมกราบเรียนทานประธานขอแกไขครับ  
เราจะไดปฏิบัติตามขอบังคับไดถูกตองไมตองมาขอยกเวนทุกสมัย ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ผมกราบเรียนทานประธานครับ ญัตติตาง ๆ ที่คาง ๑๒๐ กวาฉบับนี่นะครับ ผมกราบเรยีน
ทานประธานครับ ถาผูยื่นญัตติยังคิดวาญัตติของตนเองควรจะไปชองไหน ควรจะไปชอง
คณะกรรมาธิการสามัญ ผมเชื่อวาสมาชิกคงจะไปยื่นเมื่อเกิดคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น  
 

                 - ๑๑๖/๑ 



 ๒๕๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐชนก ๑๑๖/๑ 
 
และเห็นวาถาญัตติของตนเองยังมีความสําคัญยังจําเปนจะตองมีการศึกษาอีก 
ในสมัยประชุมสามัญทั่วไป ผมกราบเรียนทานประธาน สมาชิกเขาไมเสียโอกาสครับ  
เขาก็คงจะยื่นในสมัยนั้นตอไปครับ ไมมีอะไรเสียหายเลยทานประธาน แตเรารักษา
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรไว ถาขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรขอไหน 
ยังเห็นวาจําเปนจะตองแกไขไปแกไขครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสุขุมพงศมีความเห็น
อยางไร เชิญครับ 
  นายสุขุมพงศ  โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม
ไดกรุณากราบเรียนตั้งแตเบื้องตนแลววา ดวยความปรารถนาดีจริง ๆ เนื่องจากวา 
ในระหวางที่เรารางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรอยูนั้น เราก็ใชขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรเดิม ในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรเดิมก็เปนที่รูกันอยูวา
ญัตติตาง ๆ แมสิ้นสมัยประชุมก็ยังคงไมตกไป แตบังเอิญวาเราใชขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรใหมสาระสําคัญตางกันโดยสิ้นเชิง กระผมจึงไดดําริที่จะใหมีญัตติ
ดังกลาวนั้นเพื่อที่จะใหประโยชนของพี่นองประชาชนที่เราสะสมไว ๗-๘ เดือนจะตอง 
ไมมลายไปในวันพรุงนี้ แตอยางไรก็แลวแตผมกราบเรียนที่ประชุมนี้แลววาที่กระผม 
ยกขึ้นมาเปนเพียงการหารือ ซึ่งหากทุกคนเห็นดวยเปนเอกฉันทถึงจะสามารถทําได  
แตถามีทานใดทานหนึ่งไมเห็นดวย กระผมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไมใหมีการอภิปราย 
กันตอไป กระผมขอถอนคําหารือตั้งแตเบื้องตนทานประธานที่เคารพครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เพื่อมิใหเสียเวลานะครับ 
ผมถามเลยครับ ทานผูใดไมเห็นดวยกับญัตตินี้ เพราะวาถามีคานสักเสียงสองเสียง  
ทานเจาของญัตติทานก็จะถอน เชิญยกมือขึ้นครับ ยกมือเลย ไมตองใชบัตรหรอกครับ  
ใชมือ  
  (มีสมาชิกยกมือเปนสวนนอย) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มี ๑๐ กวาทานนะครับ  
คุณสุขุมพงศก็ถอนกลางที่ประชุมเลยครับ เชิญครับ เพื่อเปนหลักฐานครับ  



 ๒๕๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐชนก ๑๑๖/๒ 
 
  นายสุขุมพงศ  โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
เมื่อสักครูก็ไดหารือเปนครั้งที่ ๒ แลววาถามีทานใดทานหนึ่งไมเห็นดวย กระผมก็ขอถอน
คําหารือ ก็ขออนุญาตยืนยันวาถอนแลวครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณสาทิตยครับ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย  (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย ครับ ผมจําเปนตองลุกขึ้นมาพูดนี่ก็เพราะวาไมอยากใหเราทําผิดอีก 
จริง ๆ ก็เห็นความตั้งใจของเพื่อนสมาชิก แตวาทีแรกทานบอกเสมือนกับวายื่นญัตติเอาไว
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ผมก็จะเรียนทานประธานวา ทานประธานทําหนาที่วันนี้วันแรกนะครับ 
ความจริงเราก็ทราบวาญัตติใดยื่นเขามาแลวเมื่อประธานวินิจฉัยตองบรรจุระเบียบวาระ 
บรรจุแลวจะยกญัตติใดขึ้นมาพิจารณาตองขอมติสภาในการเลื่อน ญัตติเรามีเยอะมาก 
จะยกญัตติใดขึ้นมานี่ตองขอมติสภาเลื่อน ผมก็สงสัยวาสักครูนี้ญัตตินี้มาจากที่ไหน  
๑. ไมบรรจุระเบียบวาระแลวจู ๆ ก็ยกขึ้นมาอภิปรายกัน แลวถาหากวามีการลงมติ 
ก็จะยิ่งผิดกันใหญครับ นี่แหละครับที่ผมติงไวตั้งแตตนบอกวาทานตองยึดความถูกตอง
อยาเอาถูกใจ แมถากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดตลอดครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือตอนนี้ก็ถอนแลวครับ  
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : มันไมใชเร่ืองถอนเลย ขออนุญาตครับ 
ญัตตินี้ไมใชเ ร่ืองถอนเลยครับ มันตองไมมีมาตั้งแตตน ไมอยางนั้นในวันขางหนา 
ใครจะทราบเลาครับ จู ๆ สมาชิกจะกลับบานแลวมีคนบอกวายื่นญัตติทิ้งไวแลว  
แลวประธานก็ยกขึ้นมามันผิดขอบังคับครับ มันไมไดหรอกครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ตอไปจะปฏิบัติตาม 
ที่ทานสาทิตยพูดครับ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : อันนี้ผมอยากใหมันถูกตองครับ 
ทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จะประชุมกันใหเครงครัด 
ทานเลขาธิการ รองเลขาธิการทําอะไรตอไปตองเครงครัดนะครับ ไมเครงครัดผมจะยาย
ยกกระบิเลยครับ เร่ืองนี้ผานไป 



 ๒๕๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐชนก ๑๑๖/๓ 
 
  ก็มีเร่ืองดวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเรียนตอที่ประชุมเนื่องจากวาเกี่ยวกับ 
เร่ืองกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีทางศาลไดเสนอเรื่อง 
เปนเรื่องดวน  
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธาน ขออนุญาตครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กระผม วิทยา บุรณศิริ ส.ส. 
จากพรรคพลังประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีของผมมีเพื่อนสมาชิกไดเอยขึ้น 
ตองขออนุญาตเอยนามทานบุญยอดนะครับ เพราะวาญัตติของผมไมไดเหมือนของใคร 
เปนการขอ ในเมื่อขอบังคับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมรับมาแลว แลวก็สั่งให
ทานรองเลขาธิการสงใหคณะกรรมาธิการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
สงไปพรุงนี้เลยครับ  
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ถาเปนอยางนั้นก็ขอบคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สงคณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน คือผมสั่งแลวครับ 
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ มิใชนะครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถือวาจบก็แลวกันเรื่องนี ้
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : มิใชครับ ถาทานประธานสง
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินไมใชนะครับ เพราะวา 
ผมขอในเรื่องที่ผมยื่นญัตติไวขอสงใหรัฐบาลครับ ------------------------------------------------ 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 
 



 ๒๕๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สาริศา ๑๑๗/๑ 
 
เพราะเรื่องนี้ไดผานสภาผูแทนราษฎรแหงนี้แลว และไดติดตามขาววากรณีของผมนั้น 
เปนเรื่องที่ทันสมัยอยู แลวก็ผานการพิจารณาจากสภาแหงนี้ไปแลว เจาหนาที่ก็ไปเอาเรื่องมา 
ตามที่ผมไดยื่นญัตติ แลวก็มีการพิมพเอกสารเพื่อไมใหตองมาคาไวที่สภาผูแทนราษฎร 
ตามขอบังคับ ขอ ๕๗ ผมเพียงขอสภาแหงนี้สงเอกสารที่ผมและคณะในอดีตเมื่อป ๒๕๔๖  
แลวก็สมาชิกหลายพรรคการเมืองก็ไดพิจารณาผานสภาแหงนี้แลว เห็นชอบแลวครับ 
ทานประธาน ขอใหสงไปใหรัฐบาลเผื่อจะเปนประโยชนกับประเทศชาติครับทานประธาน  
ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถามีชองทางใดที่จะทําได 
ไมผิดกฎหมายจะทําทันทีครับ ขอบคุณครับ เนื่องจากวาเวลาเราก็งวดเขามาทุกที เอาเรื่อง 
สําคัญ ๆ กอนเถอะครับ เดี๋ยวสักครูนะครับคุณอภิชาต ผมจะขอเรียนตอที่ประชุม เนื่องจาก 
เราไดรับหนังสือจากประธานศาลฎีกาไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
ตามระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๒๘ ในการเสนอ ไดมีเงื่อนเวลาบังคับไวตามบทเฉพาะกาล  
มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ บัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และจะครบกําหนด ๑๒๐ วันในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
จึงขอปรึกษาวาสภาจะดําเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
อยางไร ผมขอปรึกษานะครับ เชิญคุณสาทิตยครับ ขอปรึกษาครับจะเอาอยางไร เพราะวา
เราปดสมัยประชุมพรุงนี้แลว เราควรที่จะเปดสมัยประชุมวิสามัญไหมครับ  
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตยครับ  
ผมวาเรื่องอยางนี้เปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงการทํางานของพวกเราในสภานะครับ 
กฎหมายฉบับนี้บรรจุระเบียบวาระ เขาสงมาตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ถาทานจําได  
พวกกระผมทวงเรื่องกฎหมายนี้เกือบทุกสัปดาหเลย ไมมีการหยิบยกขึ้นมา ทีนี้จะปดสมัย
ประชุมแลวก็มาถามฝายคานวาสมควรเปดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม การเปดวิสามัญ  



 ๒๕๔
 สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สาริศา ๑๑๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมไดถามฝายคาน  
ถามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติผูรอบรูครับ  
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ขอบพระคุณครับ คือผมคิดวา
กฎหมายทุกฉบับยิ่งถามีเงื่อนเวลาตามรัฐธรรมนูญก็ตองดําเนินการอยูแลวครับ  
แตอํานาจในการที่จะขอเปดประชุมสมัยวิสามัญก็กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สมาชิกของเรา 
ถาเห็นวาเรื่องใดเปนประโยชนก็พรอมที่จะตองปฏิบัติหนาที่ในการที่จะประชุมอยูแลว 
แตวาถาเกิดกรณีจะเปดประชุมสมัยวิสามัญขึ้นมาแลวก็มีขึ้นจริง กระผมคิดวาระยะเวลา
ในการเปดสมควรที่จะตองมีการปรึกษาหารือกัน แลวก็ดวยภารกิจใดก็ตองชัดนะครับ 
ไมใชภารกิจในการเปดประชุมสมัยวิสามัญขณะนี้วิพากษวิจารณกันไปเยอะมากครับ 
บางทานก็บอกวาจะเสนอแกไขรัฐธรรมนูญบาง เร่ืองนั้นเรื่องนี้บางก็สับสน ฉะนั้นสภา
จะตองมีความชัดเจน มีความโปรงใส ผมเห็นดวยนะครับ ถาหากเกรงวาจะเกินเวลาไป 
แตวามันก็ตองมีการรับผิดชอบของพวกเราในการที่จะตองเสนอ แลวก็พิจารณา 
เร่ืองกฎหมายฉบับนี้ สวนวาใครจะเสนอเปดสภาสมัยวิสามัญเมื่อใดก็ตามอํานาจหนาที่ 
ที่กําหนดเอาไวตามรัฐธรรมนูญ ถาเกิดเปดแลวพวกเราก็พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่  
แตขอใหแจงกําหนดลวงหนาใหชัด แลวก็กรุณาเรียนดวยวามีเร่ืองใดที่จะปรึกษาหารือกัน
ในสมัยประชุมวิสามัญครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมใชเฉพาะเรื่องนี้เร่ืองเดียว 
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวพันที่จําเปนจะตองทําอยางกฎหมายมีหลายฉบับ เชิญคุณสุขุมพงศครับ  
   นายสุขุมพงศ  โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน กรณีแรก 
ที่ทานประธานไดหารือเ ร่ืองรางพระราชบัญญัติของศาลฎีกาที่ เสนอมานั้นครับ  
คือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ในทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งขณะนี้ก็บรรจุอยูในระเบียบวาระแลว ผมไดตรวจดู 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของก็พบวา เมื่อเร่ืองดังกลาวถึงสภาผูแทนราษฎร  
แลวสภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา ๑๒๐ วัน ขณะนี้เราจะปด 
 



 ๒๕๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สาริศา ๑๑๗/๓ 
 
สมัยประชุมวันที่ ๒๐ ถาเผื่อเรามีการเปดประชุมสมัยวิสามัญในชวงเดือนมิถุนายน เราก็ 
จําเปนจะตองนําเรื่องนี้เขามาพิจารณาเปนวาระแรก และระหวางที่มีการรับหลักการแลว 
ก็เปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ผมคิดวาในการเปดประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ 
เดือนสิงหาคม ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 



 ๒๕๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   ศิริลักษณ ๑๑๘/๑ 
 
เราก็จะสามารถพิจารณาเปนกฎหมายสงตอวุฒิสภาไดภายในเวลา ๑๒๐ วัน กระผม 
เห็นวาถาเปนไปตามกําหนดการนี้สภาผูแทนราษฎรก็จะพิจารณาไดไมเกิน ๑๒๐ วันครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ปรึกษานะครับ เพื่อแจง
ใหที่ประชุมทราบวาสภามีความจําเปนอยางไร เพื่อใหทราบ ไมใชวาเราจะเปดเพื่อ 
รางรัฐธรรมนูญหรืออะไรไมใชครับ เกี่ยวกับเร่ืองกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับที่จําเปน 
ที่จะตองทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมก็เวลา ๑๘๐ วัน 
นั่นก็ยิ่งกระชับเขามาอีก นั่นยิ่งหนักเขาไปอีกครับ แลวบทกําหนดโทษก็มี อะไรก็มี รัฐบาล
ก็เดือดรอน ไมใชเฉพาะรัฐบาลนะครับ ผูแทนราษฎรในฐานะที่เปนฝายนิติบัญญัติก็ตองดู
ในเรื่องนี้ดวยความรอบคอบ ผมก็จะพยายามตรวจสอบกับหลายเรื่องที่จะนํามาเพื่อขอให
ทางรัฐบาลเขาเปดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อนําพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับ 
ระยะเวลามาดําเนินการตอไปนะครับ  
   กระผมขอแจงตอที่ประชุมเรื่องผลงานของสภาผูแทนราษฎรของเรา 
สมัยสามัญทั่วไป มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรรวม ๒๖ ครั้ง มีการประชุมรวมกันของ 
รัฐสภารวม ๓ ครั้ง มีการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมาในสมัยนี้ ๕๗ ฉบับ บรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑ จํานวน ๑๘ ฉบับ อยูในระหวาง
การพิจารณาใหคํารับรองของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน จํานวน ๒๕ ฉบับ อยูระหวางการดําเนินการของเจาหนาที่จํานวน ๑๔ ฉบับ 
ขอบังคับที่สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ จํานวน ๑ ฉบับ ยกรางขอบังคับวาดวยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... จํานวน ๑ ฉบับ ญัตติที่ 
เสนอมาในสมัยนี้ จํานวน ๒๐๗ ฉบับ ญัตติที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาแลว จํานวน  
๗๓ ฉบับ บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา จํานวน ๑๒๔ ฉบับ ญัตติที่ 
ผูเสนอขอถอน จํานวน ๗ ฉบับ นําญัตติออกจากระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ  
อยูระหวางการดําเนินการของเจาหนาที่ จํานวน ๒ ฉบับ เร่ืองรับทราบ จํานวน ๖ เร่ือง  
ใหความเห็นชอบคณะบุคคล ๑ เร่ือง การประชุมรวมกันของรัฐสภา เร่ืองพิจารณาแลว 
 



 ๒๕๗
 สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   ศิริลักษณ ๑๑๘/๒ 
 
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
จํานวน ๑ ฉบับ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูเสนอขอนํากลับไปปรับปรุงแกไข จํานวน 
๑ ฉบับ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
จํานวน ๑ ฉบับ ผูเสนอ นายนิยม วรปญญา กับคณะ คือไดขอถอนนํากลับไปพิจารณา
เพิ่มเติมใหมนะครับ รางพระราชบัญญัติที่ประชาชนรวมกันเขาเสนอชื่ออยูระหวาง 
การดําเนินการของเจาหนาที่ จํานวน ๒ ฉบับ ๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 
๕๐,๐๐๐ คน ตามรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ฉบับ  ๒. รางพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ฉบับ กระทูถาม  
กระทูที่เสนอมาในสมัยนี้จํานวน ๖๙๙ กระทู ประธานไดพิจารณาอนุญาตใหถามได 
จํานวน ๖๒๓ กระทู ไดมีการพิจารณากระทูถามในที่ประชุมสภา จํานวน ๑๑ ครั้ง  
มีการถามตอบ ดังนี้ กระทูถามสด ประธานอนุญาตใหถามได นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ตอบแลวทั้งหมด จํานวน ๓๑ กระทู กระทูถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภา ประธานอนุญาต 
ใหถามได จํานวน ๒๘๒ กระทู นายกรัฐมนตรี แลวรัฐมนตรีตอบแลว จํานวน ๓๑ กระทู 
กระทูถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ประธานอนุญาตใหถามได จํานวน ๓๑๐ กระทู 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแลว จํานวน ๓ กระทู นี่คือผลงานของสภาผูแทนราษฎร 
ของพวกเราทุกคนในสมัยประชุมสามัญทั่วไปสมัยนี้ 
 

                                                                                                            - ๑๑๙/๑ 
 



 ๒๕๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                บุศยรินทร ๑๑๙/๑ 
 
  กอนอื่นเนื่องจากวาพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระผม 
ดํารงตําแหนงเปนประธานสภาผูแทนราษฎรนั้นไมไดอานในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 
เพื่อบันทึกเปนหลักฐานใหเปนเอกลักษณของสภาครับ ผมขอเชิญทานเลขาธิการอาน 
พระบรมราชโองการ แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรใหที่ประชุมรับทราบ โปรดยืนขึ้น 
รับพระบรมราชโองการ 
   (สมาชิกและผูที่อยูในที่ประชุมไดยืนขึ้นเพื่อรับฟงพระบรมราชโองการ)  
   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                บุศยรินทร ๑๑๙/๒ 
 

“พระบรมราชโองการ 
ประกาศ 

แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร  
_______________ 

 
(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช  ปร.  

 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดลาออกจากตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเมื่อ  
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เลือก นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
เปนประธานสภาผูแทนราษฎร จึงแตงตั้งให นายชัย ชิดชอบ เปนประธานสภาผูแทนราษฎร  
ตามความในมาตรา ๑๒๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน  
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
        นายสมัคร สุนทรเวช  
            นายกรัฐมนตรี” 
           (ที่ประชุมรับทราบ) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                บุศยรินทร ๑๑๙/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญนั่งครับ ขอบคุณครับ     
   เ ร่ืองตอไปนะครับ  เนื่องจากมีความจําเปนบางประการซึ่งกระผม 
ไดปรึกษาหารือกับเลขาธิการ จึงไดทําหนังสือแจงใหเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาไดกรุณารวมบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือชาวพมาที่ประสบภัยพิบัติ 
จากพายุไซโคลนนารกีส และผูประสบภัยพิบัติแผนดินไหวมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หนังสือที่ไดสงเรียนไปใสซองใหทุกทานแลว ถาทานจะกรุณาบริจาค
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดังกลาว โปรดกรุณาเขียนแลวก็สงเอกสารหรือจะใหหักเงิน 
ประจําตําแหนง หรือวาทานจะบริจาคเปนเงินสด หรือสิ่งของก็สงไดตามเอกสารดังกลาว
เชิญคุณวรศุลีครับ  
   นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน วรศุลี 
สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เรียนทานประธานที่เคารพ
เนื่องจากวาไดมีผูประสงคที่จะมอบสิ่งของโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแมคาที่ตลาดโบเบ 
ทาวเวอร เขาแจงความจํานงมาวาจะบริจาคสิ่งของตาง ๆ จากโรงงาน เขาพรอมที่จะ
สนับสนุนแตเนื่องจากวาเกี่ยวกับการบรรทุกของเขามาที่สภาคะ อยางเชน วันนี้ดิฉันไปรับ 
ที่โบเบมานะคะ ก็อยากจะขอหารือทาน เรียนทานประธานวาขอใชบริการรถของสภา 
อยากจะใหทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญติดตอประสานงานกับ
รองเลขาธิการก็ไดหรือเลขาธิการก็ไดนะครับ 
   นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : ที่ขึ้นมาเรียนทานประธานวาวันนี้
เราไดประสานทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรโดยทานประธานชมรมสตรี
รัฐสภาไทยก็คือ ทาน ส.ส. ฟาริดา ไดประสานที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
โดยขอเอารถกระบะที่จะไปขนของมาในวันนี้ แตเกี่ยวเนื่องกับวาเจาหนาที่ที่ใหบริการคะ 
อยากจะใหทานประธานบอกทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรถาเกิดวามีรายการที่
เขาจะมอบสิ่งของ ดิฉันขอประธานวา ขออนุญาตวาอยากจะขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ในการยก ----------------------------------------------------------------------------------- - ๑๒๐/๑                           



 ๒๖๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๒๐/๑ 
 
เพราะตัวดิฉันเองก็คงไมสามารถที่จะยกเขามาได อยากใหทานประธานไปดูวาสิ่งของ 
ที่เขามอบมา ณ วันนี้อยูชั้นลาง รวมทั้งหมด ๑๐ กวากระสอบ ทานคงตองใชรถกระบะ 
ไปขนมา แตดวยความลําบากในเรื่องการขนสงนี่ละคะ ก็เลยอยากจะเรียนทานประธานวา
ขอความกรุณาในเรื่องนี้ ชวงนี้ทางแมคาที่โบเบเขาเสนอแจงมาเยอะหลายโรงงาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานเลขาธิการชวยตอบทีครับ 
ทานจะดําเนินการอยางไรครับ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : ก็รับปฏิบัติครับ เดี๋ยวไปประสานงานขางลางครบั 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พบทานรองเลขาธิการคนนี้
เลยครับ คือใครจะอยูกับผม ผมทํางานเหมือนที่คุณทําตองตรงไปตรงมานะครับ เพราะวา
สภาก็คงจะมีคาน้ํามันบาง อยางอื่นใชจายอีลุยฉุยแฉกก็มี เร่ืองสวนรวมอยางนี้เราจําเปน
ที่จะตองทํา พอแลวคุณวรศุลีชวยหามาก็แลวกันครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : ก็ขอแจงใหทานทราบก็คือเกี่ยวกับ
กรณีเร่ืองคาแรง อยางคาน้ํามันรถ คาแรงอยางใหพนักงานเขาอยางนี้ ตัวดิฉันเอง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประสานงานกับทานรอง
เลขาธิการ คนนี้เลยครับ 
   นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : คะ ขอบคุณมากคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ถาหากไมไดผล 
โทรศัพทบอกผมเลยครับ เชิญคุณเชาวรินครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
พรรคพลังประชาชน กอนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎร ผมไดนําเรื่องนี้หารือกับทานประธานผูปฏิบัติหนาที่
ประธานคนกอน โดยไดปรารภวา ๑ สมัยประชุมที่ผานมาคณะกรรมาธิการสามัญของเรา 
ไมมีการตั้ง เมื่อไมมีการตั้งก็ไมมีการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ งบประมาณสวนที่เปน 
 



 ๒๖๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๒๐/๒ 
 
เบี้ยประชุมเหลืออยูจํานวนมาก เปนไปไดไหมที่จะเอาเงินสวนนี้เจียดบริจาคไปใหกับ 
เพื่อนบาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอาไวใหผมศึกษากอนครับ 
คือตอนนี้เพิ่งรับงานยังไมไดดูเอกสารเลย แลวผมจะแจงใหทานทราบครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ครับ แลวกรณีที่ 
เพื่อนสมาชิกหารือเมื่อสักครูนี้ เปนเรื่องที่ผมขออนุญาตแสดงความเห็นสักนิดหนึ่ง  
เพราะเคยไดรับแตงตั้งจากทานประธานโภคิน พลกุล ใหจัดกิจกรรมเม่ือคร้ังเฉลิมฉลอง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ทานประธานครับ ผมขอรับบริจาคเสื้อยืด ๕,๐๐๐ ตัว 
จากภาคเอกชนมาแจกจายผูที่เขามารวมกิจกรรมกับรัฐสภาในการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
จากลานพระบรมรูปทรงมาไปจนถึงอนุสาวรียประชาธิปไตย ทานเชื่อไหมครับวา  
เสื้อ ๕,๐๐๐ ตัว ใชทหาร ๔๐ คน ใชรถจีเอ็มซี (GMC) คันใหญ ๆ ของทหารนะครับ 
เพราะฉะนั้นสภานี่จะเอาขาราชการคนไหน ลูกจางประจําคนไหนไปแบกเสื้อพวกนี้  
เปนเรื่องที่นาจะหาความรวมมือจากหนวยราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารพวกคนหนุม
ทหารเกณฑขอเขามาที ๔๐ คน ๕๐ คน เขาจัดรถใหดวย แตวาอยางไรก็ตามตรงนี้ 
คาน้ํามันเราก็ควรที่จะใหเขา ยิ่งภาวะน้ํามันแพงอยางนี้ ผมก็ขออนุญาตรวมแสดง 
ความคิดเห็นดวย  
   อีกประการหนึ่ง ทานประธานครับ เจาหนาที่ไดตั้งโตะบริจาครับเงินจาก
เพื่อนสมาชิกและประชาชนรวมทั้งผูติดตามอะไรตออะไรตาง ๆ และขาราชการที่หองโถง
รัฐสภาเมื่อตอนบาย ผมเองก็ไดเขาไปสอบถามเจาหนาที่บอกวา หลังจากที่ทาน 
บริจาคเงินแลวก็จะออกเปนใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให แลวก็จะนําไปขอใบเสร็จรับเงิน 
จากสภาสังคมสงเคราะห เพื่อที่ทานสมาชิกหรือผูบริจาคจะไดใชประโยชนในการไปหัก
คาใชจายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เนื่องจากวาเราไดรวม
ปรึกษาหารือกันมาพอสมควรนะครับ คุณบุญยอดมีอะไรครับ เชิญครับ 
 
 



 ๒๖๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๒๐/๓ 
 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ เมื่อสักครูนี้ประธาน 
วิปฝายคาน ทานสาทิตย วงศหนองเตย ไดฝากคําถามตอทานประธาน เนื่องในโอกาส 
ที่ทานไดรับพระราชทานพระบรมราชโองการเปนวันแรกนะครับ ในวันนี้แลวก็มีเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในสภา ทานก็คงทราบ พวกเราก็คงอยากฟงทานเหมือนกันวาทานรูสึกอยางไร
กับเร่ืองนี้นะครับ รวมทั้งเรื่องที่ทานไดพูดอยูในสื่อสารมวลชนวางานแรกที่ทานจะทํา 
คือเร่ืองรัฐสภาแหงใหม ผมขอฟงทานสักนิดเดียวเองครับวาทานจะทําเรื่องนี้ใหโปรงใส
อยางไรครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เร่ืองสภานี่นะครับ ผมทราบ
จากทานเลขาธิการครับ แลวก็ในฐานะที่เคยเปนผูแทนราษฎรตลอดมานี่ครับ สภาจะสราง 
เกือบทุกสมัยครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๒๑/๑   



 ๒๖๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  กมลมาศ ๑๒๑/๑ 
 
สรางไมไดสักทีจนถึงวันนี ้ แลวก็การสรางสภานั ้นของบประมาณทําแบบ  แลวก็ 
คาดําเนินการอะไรตาง ๆ ทุก ๆ สมัย ทุก ๆ ปจนถึงบัดนี้ครับ แลวก็ทราบวา สนช.  
และ คมช. เขาไดทําอะไรไวเรียบรอยแลวครับ เราเพียงแตกําลังใหเขาศึกษาแลวก็รวบรวม
เปนเลมแลวจะแจกพวกเราวาควรจะทําอยางไร ผมไมใชสิทธิของกระผม สมองของ
กระผมคนเดียว ตองใชมวลสมาชิก ๔๘๐ คน ใหเปนเจาของรวมกันคิดรวมกันทํา 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะเกิดความสามัคคีสมานฉันท ผมคิดอยางนี้ คุณบุญยอด 
มีความเห็นอยางไรครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : เรียนทานประธานครับ  
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย เร่ืองนี้ผมเชื่อวาเปนเรื่องใหญ  
คือผมขอใหมีความโปรงใส ถาทานจะทําอะไรก็คงจะตองปรึกษาทางสมาชิกทุกฝาย 
รวมทั้งผมคิดวาอาจจะตองถามที่กลุมคนอื่น ๆ กลุมสังคมอื่น ๆ ดวย คงไมใชเร่ืองของ
สมาชิกในสภาอยางเดียว ถึงแมเราจะเปนตัวแทนของประชาชนจากทุกจังหวัดจากทุกเขต
ก็ตาม แตวารัฐสภาแหงใหมนั้นเปนของคนไทยทุกคน แลวก็เปนที่เคารพของทุก ๆ คนดวย  
เพราะฉะนั้นผมอยากใหทานทําอยางกวางขวางและโปรงใสจริง ๆ ขอบพระคุณทานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็จะเอากระจกใส ๆ มาใสดวย 
ใหมันใสจริง ๆ ทําใหมันใสจริง ๆ ครับ ไมตองหวงเรื่องนี้ รับรองครับ เชิญทานเลขาธิการ
อานพระบรมราชโองการปดสมัยประชุม เรียนเชิญเลยครับ โปรดฟงพระบรมราชโองการครับ  
  (สมาชิกและผูที่อยูในที่ประชุมไดยืนขึน้เพื่อรับฟงพระบรมราชโองการ)  
  นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :   
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลมาศ ๑๒๑/๒ 
 

“พระบรมราชโองการ 
ประกาศพระราชกฤษฎีกา 

ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
 

ใหไว  ณ  วนัที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที ่ ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
   โดยที่ทรงพระราชดําริวา ตามที่ไดตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  
สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้จะสิ้นสุด 
กําหนดสมัยประชุมในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรจะปดประชุมไดแลว 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาปดประชุม 
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        นายสมัคร สุนทรเวช 
            นายกรัฐมนตรี” 
   (ที่ประชุมรับทราบ)  

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๐๔  นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)          

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑  
--------------------------- 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา       นายจเร พนัธุเปรื่อง        รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
        นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
  นางสุจิตรา อรุโณ     ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
  นางสันทนา ทรัพยพูนผล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
     นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางเยาวเรศ นวลสกุล    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
      นางรพีพร ดียามา          เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
      นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ      เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
     นางสติมา จนัทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘  
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๔) 
  นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา   นางจงถนอม ศรีธนูมาศ        
      นางสาวสิริพร ณ นาน     นางสาวพรภมิล ยอดทอง     
      นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค        นางณัฐชนก วงษนลิ       
     นางสาวสารศิา สิงหเมธา          นางศิริลักษณ สุวัตถี  
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย     นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  
  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  
 



- ๒ - 
 
    นางดวงใจ ม่ันคงดี     นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางจีรนุช มานะกอบการ 
  นางวันทนา วงษชมภ ู   นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล  
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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